



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

สมัยสามัญที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ เขาสามสิบส่าง บ้านคำไฮ หมู่ ๑๕

ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

.....

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายนวม เมินขุนทด	ประธานสภา อบต.	นวม เมินขุนทด
๒	นายบรรจบ ชัยบุรี	รองประธานสภา อบต.	บรรจบ ชัยบุรี
๓	นายจรัส มาสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑	จรัส มาสูงเนิน
๔	นางธัญสินี อมรพรหม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒	ธัญสินี อมรพรหม
๕	นายทวีศักดิ์ ขุนสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๓	ทวีศักดิ์ ขุนสูงเนิน
๖	นางวิภาวี โตสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๔	วิภาวี โตสูงเนิน
๗	นายสมพงษ์ พลอยเพชร	สมาชิกสภา อบต. ม. ๖	สมพงษ์ พลอยเพชร
๘	นายบุญเรือง ละมุดตะคุ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๗	บุญเรือง ละมุดตะคุ
๙	นายศิริวงศ์ พบพิมาย	สมาชิกสภา อบต. ม. ๘	ศิริวงศ์ พบพิมาย
๑๐	นายธนกร พลศรี	สมาชิกสภา อบต. ม. ๙	ธนกร พลศรี
๑๑	นายสรสิข จรจันทร์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๐	สรสิข จรจันทร์
๑๒	นายสายัณ ดุงสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๒	สายัณ ดุงสูงเนิน
๑๓	นายสวาง งามมะเรียง	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๓	สวาง งามมะเรียง
๑๔	นายदनัย แรมกลาง	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๔	दनัย แรมกลาง
๑๕	นายยอดขวัญ เนียมสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๕	ยอดขวัญ เนียมสูงเนิน
๑๖	นายประเสริฐ เกื้อนพิมาย	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๖	ประเสริฐ เกื้อนพิมาย
๑๗	นายสุพจน์ ใจบุญ	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๗	สุพจน์ ใจบุญ
๑๘	นางสุนารี สวัสดิ์	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๘	สุนารี สวัสดิ์
๑๙	นางสมหมาย บุรณ์โกคา	สมาชิกสภา อบต. ม. ๑๙	สมหมาย บุรณ์โกคา
๒๐	นายนิก สระกระโทก	สมาชิกสภา อบต. ม. ๒๐	นิก สระกระโทก
๒๑	นายปิยะพงษ์ ตรีศักดิ์	เลขานุการสภา อบต.	ปิยะพงษ์ ตรีศักดิ์

## ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายเอกชัย พรหมพันธ์ใจ	นายก อบต.	เอกชัย พรหมพันธ์ใจ
๒	นายวินัย นิลสูงเนิน	รองนายก อบต.	วินัย นิลสูงเนิน
๓	นายสนอง ภูจำนงค์	รองนายก อบต.	สนอง ภูจำนงค์
๔	นางอาภรณ์ ศิริจำปา	หัวหน้าสำนักปลัด	อาภรณ์ ศิริจำปา
๕	นางกฤษฎกร สิงขรอาจ	ผอ.กองคลัง	กฤษฎกร สิงขรอาจ
๖	นายสุรศักดิ์ มุ่งงาม	ผอ.กองช่าง	สุรศักดิ์ มุ่งงาม
๗	นางมลิวรรณ เมษมานนท์	ผอ.การกองการศึกษาฯ	มลิวรรณ เมษมานนท์
๘	นางสาวจงจิต ไชยเฉลิม	ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร	จงจิต ไชยเฉลิม
๙	นายวิฑูรย์ จุลบท	ผอ.กองสาธารณสุข	วิฑูรย์ จุลบท
๑๐	นางอาภรณ์ สิงห์เศรษฐกิจ	ผอ.กองสวัสดิการสังคม	อาภรณ์ สิงห์เศรษฐกิจ
๑๑	นางสาวรัตนา ภูมลา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	รัตนา ภูมลา
๑๒	นางสาวอรนุช เสือเงิน	นักจัดการงานทั่วไป	อรนุช เสือเงิน
๑๓	พจอ.ปรีชา ถีกสูงเนิน	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	ปรีชา ถีกสูงเนิน
๑๔	นางสาวณัฐณิชา คำมหาชัย	ครู	ณัฐณิชา คำมหาชัย
๑๕	นางสาวศุภลาภรณ์ โพธิ์สอน	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ศุภลาภรณ์ โพธิ์สอน
๑๖	น.ส.ธัญญาภรณ์ สุภาศิริธนานนท์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ธัญญาภรณ์ สุภาศิริธนานนท์
๑๗	นางอัจฉรา ถีกสูงเนิน	ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี	อัจฉรา ถีกสูงเนิน
๑๘	นางภัสสร มาสูงเนิน	นักการ	ภัสสร มาสูงเนิน
๑๙	นายสมาน เสลานอก	พนักงานขับรถ	สมาน เสลานอก
๒๐	นายวิชัย ชุมกระโทก	คนงานทั่วไป	วิชัย ชุมกระโทก
๒๑	นายปภาวัตร ทำดี	คนงานทั่วไป	ปภาวัตร ทำดี

## เริ่มประชุม

: เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายปิยะพงษ์ ตริศักดิ์

: เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภา อบต. ผู้เข้าร่วมประชุมสภา อบต. บัดนี้สมาชิก

เลขานุการสภาฯ

: สภา อบต. ได้เข้าประชุมแล้วเกินกึ่งหนึ่ง ขอเปิดประชุมและขอเรียนเชิญท่านประธานสภาได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์ให้พร้อมกัน

ประธานสภา อบต.

: สำหรับในวาระที่ ๑ ขอเชิญเลขานุการสภา ได้ดำเนินการ

**ระเบียบวาระที่ ๑**: **เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

เลขานุการสภา

: **๑.๑ เรื่อง นายอำเภอสูงเนินย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่**

นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นายอำเภอสูงเนิน ตำแหน่งเดิม

นายอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗

## ที่ประชุม

: รับทราบ

เลขานุการสภา

: **๑.๒ เรื่อง แนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่**

นางสาวณัฐธิดา คำมหาชัย ตำแหน่ง ครู ระดับ คศ.๑ โอน (ย้าย) จาก องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สว่าง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย มาดำรงตำแหน่ง ครู ระดับ คศ.๑ สังกัด กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ขอเชิญแนะนำตัว

นางสาวณัฐธิดา คำมหาชัย  
ครู

: เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต. มะเกลือเก่า ทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมสภาทุกท่าน ดิฉันนางสาวณัฐธิดา คำมหาชัย ตำแหน่ง ครู คศ.๑ โอน (ย้าย) มาจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สว่าง จังหวัดหนองคาย มาดำรงตำแหน่ง ครู ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะเกลือเก่า หมู่ ๑ องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า มีประสบการณ์การทำงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นระยะเวลา ๑๗ ปี มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาทำงานร่วมกับทุกท่าน ต้องขอบคุณท่านผู้บริหาร ที่ได้ให้โอกาสในการโอน (ย้าย) เพื่อหาประสบการณ์ในการทำงาน จะขอตั้งใจทำงานและให้ความร่วมมืออย่างดีที่สุด

ที่ประชุม

: รับทราบ

ประธานสภา อบต.

: **๑.๓ เรื่อง โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภออัยม...เคลื่อนที่ ปรับทุกข์ผูกมิตรยามเย็น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**

ด้วยศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสูงเนินร่วมกับสำนักทะเบียนอำเภอสูงเนิน ได้จัดทำโครงการปรับทุกข์ผูกมิตรยามเย็น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีความประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ควรรู้ เกี่ยวกับ ศูนย์ดำรงธรรม งานทะเบียนและบัตร การอำนวยความสะดวก และ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้ง ๑๑ ตำบล ๑๒๗ หมู่บ้าน โดยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ๙ ตำบล ๑๐๑ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ตำบล ๒๖ หมู่บ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ ตำบล ๒๖ หมู่บ้าน สำหรับตำบลมะเกลือเก่ามีแผนดำเนินในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดังนี้

วัน เดือน ปี	หมู่ที่	หมู่บ้าน	เวลา	สถานที่
๗ ก.พ. ๖๗	๑	มะเกลือเก่า	๑๕.๐๐ น.	ศาลาประชาคม
๘ ก.พ. ๖๗	๒	มะเกลือเก่า	๑๕.๐๐ น.	ศาลาประชาคม
๑๒ ก.พ. ๖๗	๓	โคกสูง	๑๕.๐๐ น.	ศาลาประชาคม
๑๓ ก.พ. ๖๗	๑๘	มะเกลือเก่า พัฒนา	๑๕.๐๐ น.	ศาลาประชาคม
๑๔ ก.พ. ๖๕	๑๙	มะเกลือเก่า สามัคคี	๑๕.๐๐ น.	ศาลาประชาคม
๑๕ ก.พ. ๖๗	๔	หนองไม้ตาย	๑๕.๐๐ น.	ศาลาประชาคม
๑๖ ก.พ. ๖๗	๕	หนองม่วง	๑๕.๐๐ น.	ศาลาประชาคม

- ประธานสภา อบต. : ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจงเพิ่มเติม
- หัวหน้าสำนักปลัด : จากที่ได้เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสูงเนิน โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภออัม...เคลื่อนที่ ปรับทุกข์ผู้กมิตรยามเย็น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เป็นโครงการของอำเภอสูงเนิน ที่ท่านนายอำเภอสูงเนินท่านเก่าได้ดำเนินโครงการไว้ การจัดกิจกรรมที่อำเภอจะได้ลงพื้นที่ในแต่ละตำบล โดยจะมีแผนกำหนดการในการเข้าพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่ควรรู้ เกี่ยวกับ ศูนย์ดำรงธรรม งานทะเบียนและบัตร การอำนวยความสะดวก และ อำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน โดยตำบลมะเกลือเก่าได้มีแผนตามกำหนดการข้างต้น โดยอำเภอจะประสานไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการดำเนินกิจกรรมโครงการ
- ที่ประชุม : รับทราบ
- ประธานสภา อบต. : **๑.๔ เรื่อง ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า**  
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสูงเนิน แจ้งประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม กำหนดให้เขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม (สุนัขแมว) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กฎหมายกำหนดตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ ขอเชิญผู้อำนวยการกองสาธารณสุขได้ชี้แจง
- ผอ.กองสาธารณสุขฯ : สำหรับประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม เป็นการประกาศของจังหวัดนครราชสีมาโดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสูงเนิน ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการ ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ขออนุญาตแจ้งหัวข้อต่อไป
- ที่ประชุม : รับทราบ
- ประธานสภา อบต. : **๑.๕ เรื่อง การดำเนินโครงการ “๑ พัฒนาการ ๑ หมู่บ้าน ๑ Soft Power จังหวัดนครราชสีมา**  
ด้วยจังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดดำเนินโครงการ “๑ พัฒนาการ ๑ หมู่บ้าน ๑ Soft Power จังหวัดนครราชสีมา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในหมู่บ้านได้เรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและนำมาปรับใช้ในการสร้างทีมปฏิบัติการเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อน ๑ หมู่บ้าน ๑ Soft Power และพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ค้นหา Soft Power ของหมู่บ้าน มีเป้าหมายดำเนินงานทุกตำบล มีกำหนดดำเนินการในระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอสูงเนิน เป็นหน่วยงานผู้อำนวยความสะดวกสำหรับตำบลมะเกลือเก่า กลุ่มเป้าหมาย คือ บ้านหนองม่วง หมู่ ๕
- หัวหน้าสำนักปลัด : การดำเนินการ ๑ พัฒนาการ ๑ หมู่บ้าน ๑ Soft Power เป็นการพัฒนาส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นถิ่น การแต่งกาย ซึ่งแต่ละที่มีแตกต่างกัน

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น  
ทางอำเภอสูงเนินจึงได้ดำเนินโครงการนี้ขึ้นมา

ที่ประชุม

: รับทราบ

ประธานสภา อบต.

: **๑.๖ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ภารกิจ กิจกรรมโครงการขององค์การบริหาร  
ส่วนตำบลมะเกลือเก่า**

ขอเชิญแต่ละกองงานได้ชี้แจงตามลำดับ

หัวหน้าสำนักปลัด

: **สำนักปลัด**

**๑) การรับเรื่องร้องเรียนร้อนทุกข์**

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้เปิดช่องในการรับเรื่องร้องเรียน  
ร้องทุกข์ และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตำบลมะเกลือเก่า เพื่อความ  
รวดเร็ว ตามช่องทางดังนี้

๑. [www.makluakao.go.th](http://www.makluakao.go.th)

๒. หมายเลขโทรศัพท์

-แจ้งเหตุ ไฟไหม้ ๐๙๘-๕๙๘๕๕๑๖

-แจ้งเหตุ ไฟฟ้าขัดข้อง ๐๘๒-๖๙๖๘๙๖๒

-แจ้งเหตุ เจ็บป่วย อุบัติเหตุฉุกเฉิน ๐๙๕-๖๒๑๓๙๙๐

-สำนักงาน ๐๔๔-๓๖๙๙๒๘

๓. กลุ่ม แอบพริเคชั่นไลน์

๔. เฟซบุ๊ก Facebook อบต.มะเกลือเก่า

๕. ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ในปฏิทินของ อบต.มะเกลือเก่า ในการแจ้งประสาน  
การติดต่อความช่วยเหลือต่างๆ

**๒) การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.  
๒๕๖๕**

พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น  
กฎหมายกลางที่มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดปัญหาและอุปสรรคทางข้อกฎหมาย  
และกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นคำขอหรือติดต่อใดๆ กับ  
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถทำโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  
โดยชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนั้นยังมุ่งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ  
ปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน และการปฏิบัติหน้าที่ราชการของหน่วยงาน  
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ครอบคลุมตลอดทั้งระบบนิเวศ (ecosystem) ตั้งแต่การยื่น  
เรื่อง/รับเรื่อง การติดต่อราชการ การส่ง/รับเอกสาร การแสดงเอกสารหลักฐาน ไป  
จนถึงการจัดทำและตรวจสอบฐานข้อมูลใบอนุญาตและการจัดเก็บเอกสารราชการ  
เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

เบื้องต้นองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้ดำเนินการเปิดช่องทางการ  
ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของ อบต. [www.makluakao.go.th](http://www.makluakao.go.th) ช่องทาง เฟซบุ๊ก

แอปพลิเคชันไลน์ / ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชน ในการแจ้งไฟฟ้าดับ การขอน้ำอุปโภค บริโภค การชำระภาษี เป็นต้น ในส่วนการปฏิบัติงานภายในองค์กร ได้มีการนำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการรับหนังสือ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นและการจัดเก็บหนังสือในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงได้มีการจัดตั้ง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม / ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service:OSS) โดยสามารถใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ของ อบต. ในรายการ One Stop Service : OSS ที่สามารถเข้าใช้บริการในหน่วยงานราชการต่างๆ ได้แก่ การจองคิวทำใบขับขี่ การขอเลขทะเบียนรถ ของกรมการขนส่งทางบก การยื่นชำระภาษีของกรมสรรพากร เป็นต้น

นายก อบต.

ขอเพิ่มเติม สืบเนื่องจากในปัจจุบันโซเชียลมีเดีย หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้เข้าถึงในทุกกลุ่มวัย ไม่ว่าจะเป็น เฟสบุ๊ก ไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ปัญหาความเดือดร้อนหรือการชื่นชมต่างๆ ซึ่งตำบลมะเกลือเก่า ได้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านโซเชียลต่างๆ โดยได้มอบหมายให้ท่านปลัดและสำนักปลัดได้พิจารณาดำเนินการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้แจ้งปัญหาความเดือดร้อนได้สะดวกขึ้น รวดเร็ว ประกอบกับได้มีพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ตราขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการติดต่อราชการ การขออนุญาตต่างๆ เช่น การขออนุญาตก่อสร้าง การขอบ้านเลขที่ การขออนุญาตขุดดินถมดิน การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การชำระภาษี การรายงานตัวหรือการยืนยันตัวตนผู้สูงอายุผู้พิการ สามารถยื่นเรื่องและส่งเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เบื้องต้นได้ประสานกับโปรแกรมเมอร์เพื่อเขียนโปรแกรมที่จะทำให้ประชาชนได้แจ้งเรื่องร้องเรียนได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบสามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันที และสามารถสรุปการดำเนินการได้

ที่ประชุม

: รับทราบ

ผอ.กองการศึกษาฯ

#### กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑) แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรม โครงการ ของกองการศึกษาฯ

๑. โครงการกีฬา กรีฑาเด็กเล็กและอนุบาลตำบลมะเกลือเก่า ครั้งที่ ๑๐ มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๖ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังรางน้อย หมู่ ๙ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยในวันที่ ๑๖ จะเป็นการแข่งขันนอกรอบของ ฟุตซอล และแชร์บอล สำหรับพิธีเปิด และพิธีปิดกำหนดจัดในวันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยพิธีเปิดเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

๒. งานประเพณีกินเขาค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๘ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ บริเวณปราสาทเมืองแขก ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

๓. การจัดการแข่งขันกีฬาตำบล มะเกลือเก่าเกมส์ ครั้งที่ ๒๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เบื้องต้นกำหนดไว้ วันที่ ๑ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวังรางพิทยาคม หมู่ ๖ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดนครราชสีมา โดยเมื่อปีที่ผ่านมาได้จัดในเดือนกุมภาพันธ์ ในวันเสาร์ - อาทิตย์ สำหรับในปีนี้จะขอเชิญสมาชิกสภา อบต. ผู้นำหมู่บ้าน และกลุ่มเยาวชน ได้ร่วมประชุมเพื่อหารือการจัดการแข่งขัน กำหนดการจัดการแข่งขัน

นายก อบต.

: ๑. การจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑาเด็กเล็กและอนุบาลตำบลมะเกลือเก่า ครั้งที่ ๑๐ ในวันที่ ๑๖ - ๑๗ กุมภาพันธ์ เป็นการแข่งขันของเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ๗ แห่ง และ นักเรียนในระดับอนุบาลของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ๑๐ แห่ง ของพื้นที่ตำบลมะเกลือเก่า ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. การแต่งกายเสื้อสีฟ้า - ชมพู ทั้งนี้ได้ประสานท่านประเสริฐ จันทร์รวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเปิด

๒. การจัดการแข่งขันกีฬาตำบล มะเกลือเก่าเกมส์ ครั้งที่ ๒๐ มอบหมายให้กองการศึกษา ได้จัดทำหนังสือเชิญสมาชิกสภา อบต. ผู้นำหมู่บ้าน และตัวแทนของนักกีฬาแต่ละประเภทที่หมู่บ้านส่งแข่งขัน ประชุมวางแผนการจัดการแข่งขัน กำหนดวันที่จะแข่งขัน รูปแบบการแข่งขันว่าจะจัดวันใดบ้าง เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกัน

ที่ประชุม

: รับทราบ

ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร

: กองส่งเสริมการเกษตร

**๑) การโอนสิทธิ์ที่ดิน ส.ป.ก ทางมรดก กรณีเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดินเสียชีวิต**

ด้วยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก) ได้ปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร การโอนหรือตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อ และการจัดการหนี้สินของเกษตรกรผู้ได้รับเงิน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามระเบียบข้อ ๒๒ และ ข้อ ๒๓ ของระเบียบดังกล่าว กำหนดให้ทายาทของเกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดิน ต้องยื่นคำขอรับสิทธิตกทอดทางมรดกในที่ดิน ส.ป.ก. ภายใน ๑ ปี หรืออาจขยายได้รวมไม่เกิน ๒ ปี นับแต่ระเบียบมีผลบังคับใช้ ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวครบ ๒ ปี ตามบทเฉพาะกาลในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ด้วยระเบียบดังกล่าว ทายาทเกษตรกรที่ได้รับจัดสรรที่ดิน ส.ป.ก. ซึ่งเสียชีวิตก่อน ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ต้องยื่นคำขอรับมรดกตามระเบียบใหม่ภายใน ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ เนื่องจากมีเกษตรกรที่เสียชีวิตก่อน ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มากกว่า ๒ แสนราย แต่มีทายาทที่ได้รับสิทธิมรดกที่ดิน ส.ป.ก. ๔-๐๑ มายื่นเรื่องเพียง ๑๘,๕๔๒ ราย เท่านั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติขยายเวลายื่นขอรับสิทธิออกไปอีก ๑ ปี สามารถยื่นขอรับสิทธิได้ถึง ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

### ผู้มีสิทธิยื่นคำขอรับมรดกสิทธิ

๑. เป็นทายาทโดยธรรม ได้แก่ คู่สมรส ผู้สืบสันดาน ของผู้ได้รับที่ดิน บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดามารดา
๒. พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดา ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา
๓. มีคุณสมบัติเป็นเกษตรกร

### เอกสารหลักฐานที่ใช้

- ๑ บัตรประชาชนผู้ยื่นคำขอ
- ๒ ทะเบียนบ้านผู้ยื่นคำขอ
- ๓ ใบมรณบัตรผู้ได้รับที่ดินซึ่งถึงแก่ความตาย
- ๔ สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อหรือ ส.ป.ก. ๔-๐๑

### ยื่นเรื่องได้ที่

- ๑ สำนักงาน ส.ป.ก. จังหวัด ที่ที่ดินตั้งอยู่
- ๒ ช่างทางออนไลน์ ศูนย์บริการประชาชนออนไลน์ ส.ป.ก.

(<https://servicecenter.alro.go.th>)

### กรณีถือว่าทายาทสละสิทธิไม่ขอรับมรดกสิทธิฯ

แสดงเจตนาสละสิทธิและลงลายมือชื่อต่อเจ้าหน้าที่ หรือ ไม่ยื่นคำขอภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ผู้ได้รับที่ดินถึงแก่ความตาย

### ๒) การจัดกิจกรรมปลูกป่า

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ร่วมกับ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๒ ได้กำหนดจัดกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ป่าชุมชนเขาสามสิบส่างและเขาเขียว ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทำลาย เพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับรายละเอียดในการจัดกิจกรรมจะมีหนังสือแจ้งต่อไป เบื้องต้นขอเชิญท่านสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว

ที่ประชุม

: รับทราบ

ผอ.กองสาธารณสุขฯ

: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

### ๑) รางวัล พื้นที่ดำเนินงาน “เมือง/ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ”

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าได้รับรางวัล “เมือง/ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ” ปี ๒๕๖๖ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับการประเมินผลงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้ประเมินและได้ส่งเข้าประกวด และได้รับรางวัล ตามเกณฑ์ให้บริการประชาชน ที่ได้ปรับปรุงบ้านผู้ยากไร้ บ้านผู้สูงอายุซึ่งดำเนินงานให้กับผู้สูงอายุได้ต่อเนื่องเสมอมา โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมที่สะอาด สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีห้องน้ำเพียงพอและสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ เพิ่มพื้นที่เขียวรอบบ้าน มีที่นั่งพัก แยกเป็นสัดส่วน ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องพักผ่อน ห้องครัว ให้เหมาะสม และเอื้อต่อการมีสุขภาพดี



สร้างเสริมให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาว และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงบริการทางสังคม และบริการทางสุขภาพที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง

## ๒) โครงการศูนย์ฟื้นฟู สุขใจใกล้บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าได้ตอบรับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต ๙ นครชัยบุรินทร์ เพื่อดำเนิน “โครงการศูนย์ฟื้นฟู สุขใจใกล้บ้าน” ที่เป็นระบบบริการ ศูนย์ฟื้นฟู สุขใจ ใกล้บ้าน โฉมใหม่ ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูฯ นี้ เพื่อให้เป็นที่บริการสุขภาพให้กับประชาชน โดยการจัดตั้งศูนย์เยี่ยมอุปรณ์ - คีน/ซ่อมแซมกายอุปกรณ์ เป็นศูนย์ฝึกอาชีพให้ผู้สูงอายุ จัดระบบการส่งต่อผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน (Refer) มีระบบปรึกษาทางการแพทย์ทางไกล (telemed) จัดให้มีบริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน (Home health care) ซึ่งหมายถึงการจัดบริการเต็มรูปแบบที่เริ่มตั้งแต่การประเมินสภาพผู้ป่วยที่บ้านและประสานงานทีมรักษาการส่งต่อรักษา จัดระบบรับดูแลผู้สูงอายุ เข้า เย็นกลับ (Daycare) และการจัดทำแผนการดูแลสุขภาพรายบุคคล (Individual care plan) เพื่อเป็นสถานี่ดูแลสุขภาพ ดูแลใกล้บ้าน บริการใกล้ใจ Health Station จัดให้มีแพทย์แผนไทย แพทย์ มาให้บริการเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดย การสนับสนุนการดำเนินงานด้านงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์การแพทย์ จาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และ องค์การบริหารส่วนตำบล ให้ประชาชนได้รับการดูแลใกล้บ้าน โดยการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

## ๓) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ร่วมกับ อาสาสมัคร สาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน อาสาพัฒนาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ( อาสาฉีดวัคซีน) กำหนดดำเนิน “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าติดต่อกันอย่างน้อย ๒ ปี โดยมีการสำรวจสุนัขและแมว และรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในหมู่บ้าน มีแผนการดำเนินงานดังนี้

**มกราคม ๒๕๖๗** สำรวจข้อมูลสุนัขและแมว (สำรวจแล้ว จำนวน ๔,๑๐๐ ตัว)

**กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗** จัดซื้อวัคซีน และอุปกรณ์ดำเนินงาน พร้อมประชาสัมพันธ์ และเมื่อได้รับวัคซีนแล้วจะทบทวนความรู้ให้กับอาสาฉีดวัคซีนโดยปศุสัตว์อำเภอ

**กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๗** วัคซีนให้กับสุนัขและแมว โดยปศุสัตว์อำเภอมอบอำนาจให้ อาสาฉีดเป็นผู้ฉีด

สำหรับค่าวัคซีนประชาชนจะไม่มีค่าใช้จ่ายเนื่องจาก อบต. ได้สนับสนุน แต่จะเป็นค่าบริการของอาสาฉีดวัคซีน ตัวละ ๑๐ บาท ตามที่ตกลงในที่ประชุม

#### ๔) โครงการ “ศูนย์อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่รักษาตัวที่บ้าน”

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าดำเนินโครงการ “ศูนย์อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่รักษาตัวที่บ้าน เพื่อจัดตั้งศูนย์ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยที่ออกจากโรงพยาบาลรักษาตัวที่บ้าน แต่ไม่มีเตียงผู้ป่วยที่เหมาะสมในการฟื้นฟูร่างกาย ขาดอุปกรณ์รถเข็นในการอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน เตรียมอุปกรณ์ที่นอนลมสำหรับผู้ป่วยติดเตียงลดการเป็นแผลกดทับ และประสานขอรับอุปกรณ์จากหน่วยงานอื่นเพื่อมารองรับการช่วยเหลือ พร้อมรับส่งการรักษา ตามความจำเป็น โดยสรุปผลการดำเนินงานดังนี้

##### ๑. เตียงเฟลาเลอร์ผู้ป่วย ชนิดหมุนได้ จำนวน ๑๑ เตียง

จำนวนการใช้ เตียง

หมู่ ๑	จำนวน	๒ ราย
หมู่ ๙	จำนวน	๓ ราย
หมู่ ๑๖	จำนวน	๑ ราย
หมู่ ๒๐	จำนวน	๑ ราย
	<b>รวม</b>	<b>๗ ราย</b>

##### ๒. ที่นอนลม ป้องกันแผลกดทับ จำนวน ๗ ชุด

จำนวนการใช้ ที่นอนลม

หมู่ ๑	จำนวน	๑ ราย
หมู่ ๒	จำนวน	๑ ราย
หมู่ ๙	จำนวน	๒ ราย
หมู่ ๑๗	จำนวน	๑ ราย
หมู่ ๒๐	จำนวน	๑ ราย
	<b>รวม</b>	<b>๖ ราย</b>

##### ๓. เครื่องผลิตออกซิเจน ๓ ลิตร ชนิดเสียบปลั๊ก จำนวน ๔ เครื่อง

จำนวนการใช้ เครื่องผลิตออกซิเจน

หมู่ ๑	จำนวน	๑ ราย
หมู่ ๙	จำนวน	๑ ราย
หมู่ ๑๗	จำนวน	๑ ราย
	<b>รวม</b>	<b>๓ ราย</b>

##### ๔. รถเข็นชนิดนั่ง สำหรับผู้ป่วย (Wheel Chair) จำนวน ๔ คัน

จำนวนการใช้ รถเข็น

หมู่ ๑๐	จำนวน	๑ ราย
หมู่ ๑๗	จำนวน	๑ ราย
	<b>รวม</b>	<b>๒ ราย</b>

## 5. วอร์คเกอร์พยางเดิน จำนวน 2 ตัว

จำนวนการใช้ วอร์คเกอร์

หมู่ ๔ จำนวน ๑ ราย

นายก อบต.

: ๑. เพิ่มเติมสำหรับศูนย์ฟื้นฟู สุขใจใกล้บ้าน ตำบลมะเกลือเก่าเป็นตำบลนำร่องที่ได้รับการคัดเลือกเป็น ๑ ใน ๖ แห่ง โดยจะดำเนินการด้านบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน มีบริการดูแลสุขภาพ เช่น การให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถรับยาได้ที่บ้าน โดย อสม.จะเป็นผู้นำไปให้ การตั้งศูนย์เยี่ยมอุปกรณ์ – คีน/ซ่อมแซม อุปกรณ์ นอกจากนี้จะได้จัดตั้งศูนย์กายภาพให้กับประชาชน เนื่องจากปัจจุบันการทำกายภาพกับโรงพยาบาลต่างๆ มีผู้เชี่ยวชาญเป็นจำนวนมาก จึงมีแนวความคิดในการปรับปรุงศูนย์ผู้สูงอายุโดยจัดให้มีห้องกายภาพ และจัดให้มีนักกายภาพมาประจำเพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านค่าใช้จ่าย ความสะดวกในการเดินทาง และให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น

๒. ศูนย์อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่รักษาตัวที่บ้าน เป็นศูนย์ฯ ที่ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เยี่ยมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยที่ออกจากโรงพยาบาลมารักษาตัวที่บ้านให้ประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากประชาชนบางรายมีฐานะยากจน สำหรับอุปกรณ์บางส่วน อบต. ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ ได้รับบริจาคจากโรงพยาบาลสูงเนิน สมาคมฮินดูสมาช นอกจากนี้ยังมีผู้ใจบุญ บ้านโนนสมบูรณ์ ได้บริจาคอุปกรณ์เครื่องออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ อุปกรณ์หัดเดิน โดยศูนย์ฯ ได้ทำการลงทะเบียนวัสดุ อุปกรณ์ ว่ามีอุปกรณ์ประเภทใดบ้าง และการมีทำทะเบียนคุมการเยี่ยมอุปกรณ์ ดังนั้น หากในหมู่บ้านที่มีประชาชนต้องการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ประสานได้ที่กองสาธารณสุขฯ อบต. มะเกลือเก่า

ที่ประชุม

: รับทราบ

นายก อบต.

: กองสวัสดิการสังคม

๑) พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐

ปัจจุบัน “ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว” เป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งผู้ถูกกระทำความรุนแรงนั้นมักจะเป็น เด็ก สตรี คนชรา หรือผู้ที่มีความอ่อนแอ ได้แก่ การกระทำใดๆ โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ ของบุคคลในครอบครัว การกระทำที่มีเจตนาที่อาจเป็นอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ ของบุคคลในครอบครัว การใช้อำนาจครอบงำ บุคคลในครอบครัว อย่างผิดทำนองคลองธรรม สำหรับตำบลมะเกลือเก่าได้มีกรณีการใช้ความรุนแรงกับเด็ก โดยปู่ได้ร้องไปที่มูลนิธิปวีณา ทำให้มีหลายหน่วยงานได้เข้ามาตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือ และได้นำเด็กไปไว้ที่บ้านพักเด็กดูแลเป็นการชั่วคราวก่อน และมีการดำเนินคดีแก่ผู้ปกครอง

เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือ ผู้ถูกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ท่านสามารถช่วยเหลือได้ดังนี้

๑. แจ้งเหตุ หากพบเห็นผู้ถูกระทำ ผู้พบเห็นทราบเหตุการณ์ สามารถแจ้งได้ที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานีตำรวจ/โรงพยาบาล หรือ สายด่วน ๑๓๐๐ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

๒. สอบข้อเท็จจริง ระงับเหตุ/ประเมินความรุนแรง/ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓. ส่งต่อให้ความช่วยเหลือคุ้มครอง ได้แก่ สถาบันการแพทย์ Case Manager ให้คำแนะนำช่วยเหลือ วางแผนให้ความช่วยเหลือ

๔. แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ปกป้องคุ้มครองผู้ถูกระทำ ยับยั้งการกระทำผิดซ้ำ รักษาสัมพันธ์อันดีในครอบครัว

บทลงโทษของผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา ๔)

#### ที่ประชุม

ประธานสภา อบต.

นายก อบต.

: รับทราบ

: มีท่านใดจะเพิ่มเติมในวาระที่ ๑ หรือไม่

: ขอเพิ่มเติมเรื่องรถบรรทุกขยะคันใหม่ เป็นงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี มีขนาดความจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งรถได้จัดส่งมาที่ อบต. และคณะกรรมการได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว สำหรับรถบรรทุกขยะคันใหม่นี้จะดำเนินการเก็บในหมู่บ้านที่ยังไม่มีการจัดเก็บ ซึ่งหมู่บ้านที่ต้องการให้ อบต. จัดเก็บขยะ ให้ดำเนินการจัดประชุมประชาคม และมีมติให้ อบต. ดำเนินการเก็บขยะ จากนั้นส่งเรื่องมาที่ อบต. เพื่อที่กองสาธารณสุขฯ ได้จัดประชุมชี้แจงในแนวทางการดำเนินการ การบริหารจัดการ ค่าใช้จ่าย โดยครัวเรือนจะต้องกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดเก็บขยะ ทั้งนี้ หากหมู่บ้านใดที่ต้องการจัดเก็บขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ หรือทุกหลังคาเรือน เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บของรถขยะและเป็นการเสียเวลา และเพื่อวางแผนในการจัดเก็บของ อบต. ให้มีความครอบคลุมในทุกพื้นที่ สำหรับปัญหาขยะที่เกิดขึ้นขณะนี้คือการเผาขยะของชาวบ้าน ทำให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเพื่อนบ้าน และได้ร้องเรียนมายัง อบต. ต้องดำเนินการไกล่เกลี่ย รายละเอียดการจัดซื้อขอให้ท่าน ปลัดได้ชี้แจง

ปลัด อบต.

: ตามที่ท่านนายกได้นำเรียน สำหรับรถบรรทุกขยะคันนี้ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท จัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-bidding งบประมาณ ๒,๓๘๑,๒๕๐ บาท ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจรับได้เดินทางไปตรวจสอบและดูขั้นตอนการผลิตยังจังหวัดนครปฐม ว่าตรง

ตามที่ระบุไว้ในร่างขอบเขต TOR หรือไม่ รวมถึงการใช้วัสดุการผลิตอย่างไร เพื่อป้องกันการปลอมแปลง และจากการตรวจสอบตรงตามมาตรฐานและที่ระบุในร่างขอบเขต TOR โดยรถได้นำส่งและได้มีการตรวจรับเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ผ่านมา ตอนนี้อยู่ระหว่างการขอหมายเลขทะเบียน จากนั้นจะดำเนินการเบิกจ่ายต่อไป และขอฝากเรื่องในการประชามคมหมู่บ้าน ขอให้มติได้ออกมาในทิศทางเดียวกัน หากมีชาวบ้านที่ได้เห็นด้วยและนำขยะมาทิ้งที่บ้านผู้อื่นทางหมู่บ้านจะต้องมีมาตรการในการดำเนินกับครัวเรือนเหล่านี้ขอฝากยังท่านสมาชิกให้ช่วยกำชับให้ทุกครัวเรือนได้เข้าร่วมโครงการ

ผอ.กองสาธารณสุขฯ

: ขอเพิ่มเติมเรื่องงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ ค่ากำจัดขยะของศูนย์กำจัดขยะเทศบาลสูงเนิน คิดใช้จ่ายตันละ ๓๕๐ บาท สำหรับจำนวนขยะ เดือนมกราคม มีค่าใช้จ่าย ๓๑,๐๐๐ บาท โดยใน ๑ ปี จะใช้งบประมาณ ๓๗๒,๐๐๐ บาท นอกจากนี้จะมีค่าใช้จ่ายพนักงานขับรถ คนงานเก็บขยะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าบำรุงรักษา ดังนั้น จะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บขยะค่อนข้างสูงมาก จึงต้องการให้ทุกครัวเรือนได้ลดขยะภายในครัวเรือน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและลดปริมาณขยะช่วยสิ่งแวดล้อม ส่วนการกำจัดขยะของครัวเรือนขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ลดการเผาขยะ เนื่องจากจะก่อให้เกิดกลิ่น คิว้น ที่สร้างความรำคาญ และผลกระทบต่อสุขภาพ ต่อบ้านเรือนที่อยู่รอบข้าง ทำให้เกิดข้อร้องเรียนข้อพิพาทกันขึ้น สำหรับหมู่บ้านที่แจ้งความประสงค์ว่าจะให้ อบต.จัดเก็บ หมู่ ๖ บ้านวังรางใหญ่ ขอให้ทางหมู่บ้านจัดประชุมประชาคมมีมติเห็นชอบให้จัดเก็บอย่างน้อยร้อยละ ๗๐-๘๐ ของครัวเรือนทั้งหมด ที่จะเข้าร่วมโครงการ ในส่วนหมู่บ้านอื่น ๆ ที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการให้แจ้งความประสงค์มาได้ โดย อบต.มะเกลือเก่าจะได้วางแผนการดำเนินการและจะได้มีการประชุมหารือต่อไป

นายก อบต.

: จากที่ได้ไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ เทศบาลเมืองบางแสนจะเห็นว่าได้มีได้มีนโยบายในการลดปริมาณขยะ ซึ่งมีการบริการจัดการภายในครัวเรือน การนำขยะมารีไซเคิล การเพิ่มมูลค่าขยะ ในเรื่องนี้ขอฝากยังท่านปลัด ผอ.กองสาธารณสุข ได้นำความรู้นี้มาพัฒนาและดำเนินโครงการจัดการขยะ โดยอาจจะจัดให้มีหมู่บ้านนำร่องที่มีความพร้อมในการดำเนินการ เป็นต้นแบบเพื่อพัฒนาให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน และขอฝากในเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเผาขยะ ให้รับทราบถึงบทลงโทษ และช่องทางการติดต่อหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการเผาขยะ

ประธานสภา อบต.

: เห็นด้วยกับท่านนายกในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขอกฎหมาย บทลงโทษ ในการขออนุญาตทำกิจการต่างๆ ทำให้ประชาชนได้รับทราบและได้ปฏิบัติตามระเบียบ ในระเบียบวาระที่ ๑ มีท่านใดต้องการจะเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอดำเนินการตามวาระถัดไป

ที่ประชุม

: รับทราบ

- ระเบียบวาระที่ ๒** : **เรื่อง รับรองรายงานการประชุม**
- ประธานสภา อบต. : การรับรองรายงานประชุมสภาฯ วิสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ซึ่งรายงานการประชุมได้จัดส่งให้กับทุกท่านแล้ว มีท่านใดต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในสาระสำคัญของเชิญแจ้งต่อที่ประชุม
- นายสงว งามมะเร็ง : ขอเพิ่มในหน้า ๓๒-๓๓ การขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างระยะทาง ๓๐๐ เมตร ให้เพิ่มเติมสายดับ จำนวน ๓ จุด
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ : มีท่านใดต้องการจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีท่านใดจะแก้ไข ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีท่านใดจะแก้ไข ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นเอกฉันท์
- มติที่ประชุม : **ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นเอกฉันท์**
- ระเบียบวาระที่ ๓** : **เรื่อง กระตุ่ถาม**
- ไม่มี-
- ระเบียบวาระที่ ๔** : **เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว**
- ไม่มี-
- ระเบียบวาระที่ ๕** : **เรื่อง เพื่อพิจารณา**
- ประธานสภา อบต. : **๕.๑ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๗**
- ตามที่ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า สมัยสามัญที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้พิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๗ และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก พ.ศ. ๒๕๖๗ ในเดือนกุมภาพันธ์ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น
- เพื่อกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกขอปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัย

ประชุมสามัญหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ

ดังนั้น เพื่อให้การกำหนดสมัยประชุมสามัญเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณากำหนดสมัยการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเดิมในปี ๒๕๖๖ ที่ประชุมสภาได้กำหนดสมัยประชุม จำนวน ๔ สมัย คือ

สมัยที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์

สมัยที่ ๒ เดือน เมษายน

สมัยที่ ๓ เดือน มิถุนายน

สมัยที่ ๔ เดือน สิงหาคม

มีท่านใดต้องการจะเสนอจำนวนสมัยประชุมสภา ปี ๒๕๖๗ และสมัยประชุมสภาสมัยแรกของปี ๒๕๖๘ ขอเชิญเสนอต่อที่ประชุม

ปลัด อบต.

: สำหรับการกำหนดสมัยประชุมของผู้เสนอ ๑ คน และผู้รับรอง ๒ คน เบื้องต้นขอเสนอต่อที่ประชุม ๔ สมัยเช่นเดิม แต่ขอเปลี่ยนแปลงหัวงเดือนแต่ละสมัย คือ สมัยที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ สมัยที่ ๒ วันที่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สมัยที่ ๓ ๑-๑๕ สิงหาคม สมัยที่ ๔ ๑-๑๕ พฤศจิกายน และสมัยแรกของปี ๒๕๖๘ เดือน กุมภาพันธ์ เนื่องจากในหัวงเดือนสิงหาคมเป็นหัวงจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และในหัวงเดือน พฤศจิกายน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและหากมีเรื่องจำเป็นที่ต้องพิจารณาก่อนสิ้นปี

ประธานสภา อบต.

: มีท่านใดเสนอเพิ่มเติมหรือไม่

นายสงว งามมะเร็ง

: ขอเสนอสมัยประชุม จำนวน ๔ สมัยเช่นเดิม

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓

สมัยที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (ได้กำหนดแล้ว)

สมัยที่ ๒ เดือน เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕

สมัยที่ ๓ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕

สมัยที่ ๔ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕

และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เดือน กุมภาพันธ์

ระหว่างวันที่ ๑-๑๕

ประธานสภา อบต.

: มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่

ปลัด อบต.

: ขอเพิ่มเติมตามที่ท่านสมาชิกสภา อบต.ได้เสนอ สมัยที่ ๔ ในเดือนสิงหาคม เป็นสมัยสุดท้ายจะทำให้เหลืออีก ๕ เดือนที่จะไม่ได้ประชุม ซึ่งหากกำหนดให้สมัยประชุมเป็นหัวงเดือนพฤศจิกายน เมื่อมีเรื่องที่จะต้องพิจารณาจะได้อยู่ในสมัยการประชุม

- นายสวาง งามมะเร็ง : ตามที่ได้เสนอสมัยประชุมสภานั้น หากได้มีการประชุมสมัยสุดท้ายในเดือนสิงหาคม  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ : แล้ว หากมีเรื่องที่จะต้องพิจารณาไม่ว่าจะเกี่ยวกับงบประมาณ กิจกรรมโครงการ  
หรือเรื่องที่เป็น สามารถที่จะเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญได้ ตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ ๓๖ (๓)
- ปลัด อบต. : สำหรับการขอเปิดการประชุมสมัยวิสามัญ นั้น ต้องเสนอต่อนายอำเภอเพื่ออนุญาต  
ให้เปิดสมัยการประชุม ซึ่งในบางอำเภอนายอำเภอจะไม่อนุญาตให้เปิดการประชุม  
จะต้องเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆ เท่านั้น อันนี้เป็นเพียงเสนอความคิดเห็น แต่อย่างไรก็  
ดีให้เป็นไปตามมติที่ประชุมเห็นสมควร
- ประธานสภา อบต. : ตามที่ท่านสวาง งามมะเร็ง สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓ ขอผู้รับรอง ๒ คน
- นายธนกร พลศรี : ขอรับรอง
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙ : ขอรับรอง
- นายสรสิทธิ์ จรจันทร์ : ขอรับรอง
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ : ขอรับรอง
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุมกำหนด  
สมัยประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๗ และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี  
๒๕๖๘ สมัยแรก  
สมัยที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (ได้กำหนดแล้ว)  
สมัยที่ ๒ เดือน เมษายน ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕  
สมัยที่ ๓ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕  
สมัยที่ ๔ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕  
และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เดือน กุมภาพันธ์  
ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
- มติที่ประชุม : ที่ประชุมมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
- ประธานสภา อบต. : ๕.๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและโอนงบประมาณ  
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
กองส่งเสริมการเกษตร  
ด้วยกองส่งเสริมการเกษตรมีความประสงค์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  
งบประมาณรายจ่ายและโอนงบประมาณเพิ่ม เนื่องจาก ครุภัณฑ์ที่ตั้งไว้ไม่สามารถ  
จัดซื้อได้ รายการค่าจัดซื้อรถพรวนดิน แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร  
งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร งบประมาณ ๑๕,๐๐๐  
บาท จึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ตาม  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗  
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพิ่มลด ที่ทำให้ ลักษณะ



ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในการลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### โอนลด

แผนงานการเกษตร  
งานส่งเสริมการเกษตร  
งบบุคลากร  
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)  
ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
งบประมาณโอนลด ๘,๐๐๐ บาท

#### โอนเพิ่ม

แผนงานการเกษตร  
งานส่งเสริมการเกษตร  
งบลงทุน  
หมวด ค่าครุภัณฑ์  
ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร  
รถพรวนดิน  
งบประมาณเพิ่ม ๘,๐๐๐ บาท

#### แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

##### ข้อความเดิม

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถพรวนดิน ขนาดเครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า ๓.๕ แรงม้า ๔ จังหวะ มีเกียร์เดินหน้า ๑ เกียร์ ความลึกในการพรวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร

##### ข้อความใหม่

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถพรวนดิน ขนาดเครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ ขนาดเครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า ๖.๕ แรงม้า มีเกียร์เดินหน้า ๒ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ความกว้างในการพรวนดิน ๑,๐๕๐ มิลลิเมตร ความลึกในการพรวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐-๓๐๐ มิลลิเมตร

ขอเชิญ ผอ.กองส่งเสริมการเกษตรได้ชี้แจง

ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร : ตามที่กองส่งเสริมการเกษตรได้ตั้งงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถพรวนดิน ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ แต่เนื่องจากไม่สามารถจัดซื้อในคุณลักษณะ และราคาที่ตั้งไว้ได้ จึงมีความจำเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงและโอนงบประมาณ

รายจ่าย โดย**โอนลด** แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบบุคลากร  
หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง งบประมาณโอน  
ลด ๘,๐๐๐ บาท **โอนเพิ่ม** แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบลงทุน  
หมวด ค่าครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตรรถพรวนดิน งบประมาณเพิ่ม  
๘,๐๐๐ บาท **และแก้ไขค่าชี้แจงจากเดิมเป็น** เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถพรวนดิน  
ขนาดเครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ ขนาดเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า ๖.๕ แรงม้า มี  
เกียร์เดินหน้า ๒ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ความกว้างในการพรวนดิน  
๑,๐๕๐ มิลลิเมตร ความลึกในการพรวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐-๓๐๐ มิลลิเมตร ขอให้ที่  
ประชุมได้พิจารณา

นายก อบต.

: ตามที่ได้รับแจ้งจาก ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร ว่าไม่สามารถหาจัดหาครุภัณฑ์ รถ  
พรวนดินดังกล่าวได้ จากที่ได้ตรวจสอบมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณเพิ่มเติม  
และเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงคุณลักษณะของรถพรวนดินซึ่งมีขนาดและประสิทธิภาพ  
เพิ่มขึ้น โดยงบประมาณที่โอนเพิ่มนั้นไม่กระทบกับแผนงานกองอื่น เนื่องจากเป็น  
งบประมาณในแผนงานของกองส่งเสริมการเกษตรเอง ดังนั้นเพื่อให้เป็นประโยชน์  
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของส่งเสริมการเกษตรและเพื่อความถูกต้องตาม  
ระเบียบฯ ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณา

ประธานสภา อบต.

: มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมแก้ไข  
เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงและโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๗ ดังรายละเอียดข้างต้น ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

: **ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์**

ประธานสภา อบต.

: **๕.๓ เรื่อง ขอความเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

#### **สำนักปลัด**

ด้วยสำนักปลัดมีความประสงค์จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติเพื่อใช้ในระบบน้ำ  
ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า เนื่องจากเครื่องปั้มน้ำเดิม  
ชำรุดที่สามารถใช้การ จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๗,๗๐๐ บาท มีรายละเอียด  
ดังนี้

- สูง ๕๓ เซนติเมตร
- กว้าง ๓๖.๕ เซนติเมตร
- ความลึก ๓๖.๕ เซนติเมตร
- น้ำหนัก ๑๓ กิโลกรัม
- กลุ่มกำลังไฟ ๑๐๐-๒๐๐ วัตต์
- กำลังไฟ ๑๕๐ วัตต์
- ระยะดูดสูงสุด ๘ เมตร
- ระยะส่งน้ำสูงสุด ๑๒ เมตร

เป็นรายการที่ไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด

### โอนลด

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

หมวดค่าใช้สอย

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง งบประมาณตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท

ขอโอนลด ๗,๗๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ ๔๒,๓๐๐ บาท

### โอนเพิ่ม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน

หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

รายการ เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ

โอนเพิ่ม ๗,๗๐๐ บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน ๗,๗๐๐ บาท

ขอเชิญหัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจง

หัวหน้าสำนักปลัด

: สำหรับการจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติเพื่อใช้ในส่วนสำนักงาน ทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากเครื่องใหม่ทำให้ไม่สามารถปั้มน้ำในระบบประปาเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ได้ ประกอบกับเครื่องปั้มน้ำเดิมนั้นได้ใช้งานมาเป็นเวลาหลายปี จึงได้เสนอมายังท่านผู้บริหารเพื่อขอโอนงบประมาณในการจัดซื้อ เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ ๗,๗๐๐ บาท ดังคุณลักษณะข้างต้น โดย **โอนลด** แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง งบประมาณตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด ๗,๗๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ ๔๒,๓๐๐ บาท **โอนเพิ่ม** แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติโอนเพิ่ม ๗,๗๐๐ บาท ยอดเงินงบประมาณหลังโอน ๗,๗๐๐ บาท ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ได้พิจารณา

นายก อบต.

: ด้วยได้รับแจ้งจากสำนักปลัด มีความประสงค์จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติเพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด ทำให้ไม่สามารถปั้มน้ำมาไว้สำรองได้ จึงประสบปัญหาไม่มีน้ำใช้เวลาที่น้ำไม่ไหลหรือมีการใช้น้ำในสำนักงานพร้อมกัน จึงเห็นควรที่จะจัดซื้อทดแทน งบประมาณในการจัดซื้อ ๗,๗๐๐ บาท ทั้งนี้ขอให้ตรวจสอบระยะส่งน้ำมาสามารถว่าได้มากกว่า ๑๒ เมตรหรือไม่ ในงบประมาณดังกล่าว เพื่อที่จะสามารถ

- จ่ายน้ำไปยังอาคารใหม่ได้ สำหรับงบประมาณที่ขอโอนนั้นเป็นงบประมาณของสำนักปลัด ไม่กระทบกับงบประมาณของกองงานอื่น ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี ขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ งบประมาณ ๗,๗๐๐ บาท โดยโอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง งบประมาณ ๗,๗๐๐ บาท
- มติที่ประชุม : **ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์**
- ประธานสภา อบต. : **๕.๔ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗**  
สำหรับการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขอเชิญนายก อบต. ได้ชี้แจง
- นายก อบต. : เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า ได้รับแจ้งจากหลายหมู่บ้านได้เกิดปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องสิ่งสาธารณูปโภคที่ต้องการดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน แต่เนื่องจากงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไม่เพียงพอในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชน ผู้บริหารจึงเห็นควรให้ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
- (๑) ให้กระทำเฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  - (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
  - (๓) ให้กั้นเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกั้นไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กั้นเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กั้นเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์กรบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง ต้องมีเงินสะสม

คงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อกำหนดให้ผู้พ้น ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน การคลังขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว จึงขอรายงาน พิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี) ดังนี้

### รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	๑๔,๔๔๗,๒๕๗.๘๔
<b>หัก</b> เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสำรองตามระเบียบฯ	
๑) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน	(๔,๘๐๐,๐๐๐.๐๐)
๒) ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(๑๓,๐๕๐,๐๐๐.๐๐)
๓) เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบ	<u>(๑๗,๘๕๐,๐๐๐.๐๐)</u>
กองทุนฯ	(๓,๔๐๒,๗๔๒.๑๖)
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	
<b>หัก</b> เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปัจจุบัน	-
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อกำหนดผู้พ้นและ	-
ที่ก่อกำหนดผู้พ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ณ วันที่ ๓๐	=
กันยายน ๒๕๖๖	=
<b>บวก</b> เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อกำหนดผู้พ้นแล้ว	-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อกำหนดผู้พ้นแล้ว	-
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	๕๓,๙๔๘.๐๐
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	<u>๑๒,๖๙๓,๕๖๓.๘๒</u>
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๘	<u>๑๒,๗๔๗,๕๑๑.๘๒</u>
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	<u>๙,๓๔๔,๗๖๙.๖๖</u>

นายก อบต.

: รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมข้างต้นจะเห็นว่าเงินสะสมคงเหลือที่หักตามระเบียบฯ จำนวน ๙,๓๔๔,๗๖๙.๖๖ บาท ที่สามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและภารกิจอื่นๆ ที่เห็นควร ภายใต้ข้อระเบียบกฎหมาย จากที่ได้ตั้งงบประมาณในงบกลาง เกือบ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่จำเป็นเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องจากถนนสายต่างๆ ในตำบลที่ได้รับคามเสียหายจากฤดูฝนช่วงที่ผ่านมา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นช่วงสิ้น

ปีงบประมาณ ทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะซ่อมแซม ดังนั้น ในช่วงต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จึงได้อนุมัติงบกลางมาดำเนินการซ่อมแซม แต่ก็ไม่ครบทุกหมู่บ้านและมีถนนอีกหลายเส้นทางที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จึงได้หารือท่านปลัดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ ซึ่งเห็นควรให้ใช้งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมมาดำเนินการ โดยพิจารณาโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาดำเนินการและป็นต้องโครงการที่ประชาชนได้แจ้งปัญหาความเดือดร้อนบ่อยครั้ง และได้มอบหมายกองช่างเข้าสำรวจพื้นที่ร่วมกับสมาชิกสภา อบต. และผู้นำหมู่บ้าน รวมถึงการจัดซื้อครุภัณฑ์ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยโครงการก่อสร้างที่นำเข้าพิจารณาในครั้งนี้ดังต่อไปนี้

: **๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

งานก่อสร้าง

งบลงทุน

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

**โครงการที่ ๑**

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด คสล. พร้อมงานขุดลอกรางน้ำเดิม บ้านมะเกลือเก่า หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว รวม ๕๐.๐๐ เมตร พร้อมฝาเปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานขุดลอกรางน้ำ

**โครงการที่ ๒**

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด คสล. พร้อมงานขุดลอกรางน้ำเดิม บ้านมะเกลือเก่า หมู่ ๒ งบประมาณ ๔๗๐,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑๙๗.๐๐ เมตร พร้อมฝาเปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานขุดลอกรางน้ำ

**โครงการที่ ๓**

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขาด-บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑๐ (ช่วงวัดห้วยไผ่) งบประมาณ ๓๓๗,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร

**โครงการที่ ๔**

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ ซอยบ้านผู้ใหญ่ทับทิม งบประมาณ ๒๔๙,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

พร้อมหูช้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓.๐๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๐๓.๐๐ ตารางเมตร

#### โครงการที่ ๕

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกจากพัฒนา หมู่ที่ ๑๗ เส้น โสกจาน-หัวเขา งบประมาณ ๓๐๕,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร

#### โครงการที่ ๖

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ ซอย ดอนอ้อ งบประมาณ ๓๐๕,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร

#### โครงการที่ ๗

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๙ คุ้มหิน ลาด งบประมาณ ๔๕๙,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๔๔.๐๐ ตารางเมตร

### ๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบลงทุน

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

#### โครงการที่ ๘

โครงการวางท่อส่งน้ำประปาดิบหมู่บ้าน บ้านหนองม่วง หมู่ ๕ งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน งานวางท่อพีวีซี ขนาด ๔ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๑,๙๐๐ เมตร พร้อมประตูเปิด-ปิดน้ำ

#### โครงการที่ ๙

โครงการติดตั้งไฟพลังงานแสงอาทิตย์ภายในตำบลมะเกลือเก่า งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

### ๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบลงทุน

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**โครงการที่ ๑๐**

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกทางหลวง ๒๔ – บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๔๗๑,๐๐๐ บาท

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔.๗๕ ตารางเมตร

**โครงการที่ ๑๑**

โครงการปรับปรุงท่อกระจายน้ำ บ้านคำไฮ หมู่ที่ ๑๕ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท

**โครงการที่ ๑๒**

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย บ้านหนองซาด หมู่ ๑๔ งบประมาณ ๙๕,๐๐๐ บาท

**๔) แผนงานบริหารงานทั่วไป****งานบริหารทั่วไป****งบลงทุน****หมวด ค่าครุภัณฑ์****ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์****๑๓. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง**

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง งบประมาณ ๑๔๙,๒๐๐ บาท

เพื่อติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในพื้นที่ตำบลมะเกลือเก่า ตามรายละเอียด ดังนี้

๑. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง บริเวณทางไป รพ.สต.ปลายราง รายละเอียด ดังนี้

๑.๑ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน ๓ ชุด ราคาชุดละ ๕,๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๗,๑๐๐ บาท

๑.๒ อุปกรณ์เก็บข้อมูล ความจำ 4 TB จำนวน ๑ ตัว ราคา ๖,๕๐๐ บาท

๑.๓ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ POE ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๑ ตัว ราคา ๘,๓๐๐ บาท

๑.๔ ตู้เก็บอุปกรณ์กันน้ำ จำนวน ๑ ตู้ ราคา ๒,๐๐๐ บาท

๑.๕ อุปกรณ์อื่นพร้อมติดตั้ง อาทิ

- สาย LAN CAT 5 ภายนอก

- กิฟรัดสายไฟ/น็อต/แผ่นไม้กระดาน/อาแลปเตอร์

๑.๖ ค่าแรงติดตั้ง เดินสายและวางระบบพร้อมใช้งาน

๒. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเบน รายละเอียด ดังนี้



๒.๑ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน ๔ ชุด ราคาชุดละ ๕,๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๒,๘๐๐ บาท

๒.๒ อุปกรณ์เก็บข้อมูล ความจำ 4 TB จำนวน ๑ ตัว ราคา ๖,๕๐๐ บาท

๒.๓ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ POE ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๑ ตัว ราคา ๘,๓๐๐ บาท

๒.๔ ตู้เก็บอุปกรณ์กันน้ำ จำนวน ๑ ตู้ ราคา ๒,๐๐๐ บาท

๒.๕ อุปกรณ์อื่นพร้อมติดตั้ง อาทิ

- สาย LAN CAT 5 ภายนอก

- กิฟรััดสายไฟ/น๊อต/แผ่นไม้กระดาน/อาแลบเตอร์

๒.๖ ค่าแรงติดตั้ง เดินสายและวางระบบพร้อมใช้งาน

เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

#### ๕) แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบ ลงทุน

หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๑๔. รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง

รถโดยสาร(ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง งบประมาณ ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท

เพื่อจัดซื้อรถโดยสาร(ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ เป็นครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

**รวมเป็นงบประมาณที่ขอจ่ายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น ๕,๒๐๘,๒๐๐ บาท**

นายก อบต.

: ๑) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ของหมู่ ๑ และ หมู่ ๒ เนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวปัญหาน้ำท่วมจากฝนตกหนักในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาทำให้น้ำไหลระบายไม่ทันจึงทำให้น้ำไหลท่วมถนนในหมู่บ้านและบ้านเรือนประชาชน ประกอบพื้นที่ของหมู่ ๑ และ หมู่ ๒ เป็นพื้นที่ต่ำจึงเป็นที่รองรับน้ำ

๒) โครงการงานท่อส่งน้ำประปาติบหมู่บ้าน หมู่ ๕ ซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาก็แล้ง โดยการวางท่อส่งน้ำจากบ่อข้างเคียงมายังบ่อที่ผลิตน้ำประปา เพื่อช่วยบรรเทาและช่วยเหลือปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคและบริโภค

๓) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่างๆ ประกอบด้วย หมู่ ๑๐ หมู่ ๑๓ หมู่ ๑๗ หมู่ ๑๘ และ หมู่ ๑๙ ซึ่งเดิมเส้นทางดังกล่าวที่เป็นถนนหินคลุกที่มีความชำรุดและมีการซ่อมแซมหลายครั้ง จากฝนที่ตกหนักน้ำไหลกัดเซาะเสียหาย

๔) โครงการปรับปรุงถนนสายยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นทางแยกทางหลวง ๒๔ - บ้านหนองม่วง หมู่ ๕ ซึ่งถนนเส้นดังกล่าวนี้เป็นเส้นทางหลักที่หลายหมู่บ้านใช้สัญจร ซึ่งปัจจุบันถนนชำรุดหลายจุดและบางจุดได้มีการนำคอนกรีตไปซ่อมแซม ทำให้พื้นผิวไม่เสมอกัน ทำให้รถที่สัญจรไม่ได้ระวังเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงเห็นควรที่จะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม

๕) โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวและเสียงตามสาย จำนวน ๒ หมู่บ้าน หมู่ ๑๕ และ หมู่ ๑๔ ซึ่งเป็นโครงการที่ได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้รับแจ้งปัญหาจากหมู่บ้านและจากที่สมาชิกสภา อบต.ได้แจ้งความเดือดร้อนในที่ประชุม จึงเห็นควรดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้การได้ตามปกติ เพื่อประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้ทั่วถึง

๖) ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๒ จุด บริเวณทางไป รพ.สต. ปลายราง และบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเบน เนื่องจากปัจจุบันได้มีปัญหาลักขโมยที่ได้แจ้งมายัง อบต. และได้เข้ามาดูภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบ่อยครั้ง รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุในจุดเสี่ยง ซึ่งสามารถช่วยติดตามผู้ก่อเหตุได้ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สำหรับจุดที่จะติดตั้งเพิ่มทั้ง ๒ จุด นั้น เพื่อเพิ่มการรักษาความปลอดภัยแก่ผู้ที่สัญจรไปมา และสถานที่ราชการให้มีความปลอดภัย

๗) การจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) หรือรถตู้ ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ซึ่งได้มีแผนว่าจะนำเข้าไปในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ แต่เนื่องจากว่ามีงบประมาณรายจ่ายอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่า จึงไม่ได้เข้ามาพิจารณา แต่จากที่ได้มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ทำให้สามารถนำเงินสะสมมาจัดซื้อครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามข้อ ๘๗ (๑) ทำให้สามารถจัดซื้อรถตู้ดังกล่าวได้ ทั้งนี้การจัดซื้อรถตู้ดังกล่าวเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองงานต่างๆ ของ อบต. รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จำเป็นต้องเดินทางหลายคนในคราวเดียวกัน ช่วยในประหยัดในเรื่องค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและช่วยให้เหลือรถยนต์ส่วนกลางคันอื่นไว้ปฏิบัติราชการ

ในส่วนหมู่บ้านที่ไม่ได้งบประมาณเงินสะสมในครั้งนี้ ขอให้ท่านได้พิจารณาปัญหาความเดือดร้อนที่มีการแจ้งหรือร้องเรียนบ่อยครั้งได้เสนอโครงการเพื่อนำเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นและนำมาพิจารณาการใช้งบประมาณเงินสะสมดำเนินการแก้ไข ปัญหาต่อไป

ปลัด อบต.

: ขอเพิ่มเติมสำหรับโครงการที่จะใช้งบประมาณเงินสะสมนั้น ต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น หากหมู่บ้านใดที่มีความเดือดร้อนที่จำเป็นเร่งด่วน สามารถเพิ่มในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นไม่ได้มีขั้นตอนหลายขั้นตอนเช่นเดิม ดังนั้นหากมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้

ต่อไปทุกหมู่บ้านจะต้องพิจารณานำโครงการที่มีความจำเป็นเข้าบรรจุไว้ เพื่อที่จะสามารถนำมาดำเนินการได้เร็วและมีงบประมาณที่เพียงพอ เพราะแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้  
อยู่มีโครงการที่บรรจุไว้เยอะพอสมควร ซึ่งบางโครงการมีงบประมาณที่สูงกว่า  
งบประมาณที่ อบต. จัดสรรให้แต่ละหมู่บ้าน ทำให้ไม่ได้นำมาดำเนินการ นอกจากนี้  
การตรวจประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นจากจังหวัดจะประเมินว่า อบต. ได้ดำเนินการ  
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้กี่โครงการจากที่ตั้งไว้ ซึ่งในส่วนนี้ อบต. จะไม่ได้  
คะแนนเนื่องจากมีโครงการที่ได้ดำเนินไม่ถึงเกณฑ์จากโครงการทั้งหมดที่บรรจุใน  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นให้ทุกท่านได้พิจารณาโครงการเป็นเรื่องเร่งด่วน มีจำเป็น  
เข้าบรรจุไว้เท่านั้น

- ประธานสภา อบต. : ลำดับต่อไปเชิญหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณเงินสะสมได้ชี้แจงปัญหาความเดือดร้อน
- ประธานสภา อบต. : **โครงการที่ ๑**  
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด คสล. พร้อมงานขุด  
ลอกรางน้ำเดิม บ้านมะเกลือเก่า หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
- นายจรีส มาสูงเนิน : เนื่องด้วยหมู่ ๑ ได้ประสบปัญหาน้ำท่วมจากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านน้ำ ซึ่งน้ำไหล  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑ ระบายไม่ทัน ได้ไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อน สิ่งของเสียหาย  
ต้องขอบคุณท่านนายกที่ได้นำปัญหาความเดือดร้อนมาดำเนินการจ่ายขาดเงิน  
สะสม และขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา
- ประธานสภา อบต. : **โครงการที่ ๒**  
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด คสล. พร้อมงานขุด  
ลอกรางน้ำเดิม บ้านมะเกลือเก่า หมู่ ๒ งบประมาณ ๔๗๐,๐๐๐ บาท
- นางธัญสินี อมรพรหม : สำหรับหมู่ ๒ ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมที่ไหลมาตามถนนและไหลเข้า  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ บ้านเรือนประชาชน เนื่องจากรางระบายน้ำที่มีอยู่ระบายน้ำไม่ทัน อีกทั้งทำให้ถนน  
น้ำซำรุคพังเสียหายจากน้ำที่ไหลแรงกัดเซาะ ขอขอบคุณท่านนายกที่ได้นำโครงการ  
ดังกล่าวมาพิจารณาเพื่อจ่ายขาดสะสม
- ประธานสภา อบต. : **โครงการที่ ๓**  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขาด-บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑๐  
(ช่วงวัดห้วยไผ่) งบประมาณ ๓๓๗,๐๐๐ บาท
- นายสรสิทธิ์ จรจันทร์ : สำหรับถนนเส้นนี้เป็นเส้นหลักในการเดินทางมายังบ้านห้วยไผ่ ปัจจุบันมีความชำรุด  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐ เสียหายหลายจุด ซึ่งบางจุดไม่มีผิวที่เป็นลาดยาง ทำให้ประชาชนเดินทางลำบาก  
เป็นอย่างมาก ขอขอบคุณท่านนายกที่ได้พิจารณางบประมาณในการแก้ไขปัญหา  
ความเดือดร้อน และขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา
- ประธานสภา อบต. : **โครงการที่ ๔**  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ ซอยบ้านผู้ใหญ่ทับทิม  
งบประมาณ ๒๔๙,๐๐๐ บาท

- นายสวาง งามมะเรียง : ถนนเส้นดังกล่าวเป็นถนนดินทราย เมื่อมีฝนตกหนักทำให้ทรายได้ไหลมากีดขวาง  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๓  
ทั้งนี้ได้ดำเนินการซ่อมแซมเป็นถนนหินคลุก แต่เมื่อฝนตกน้ำได้พัดหินคลุกออกไป  
ทำให้ประชาชนสัญจรลำบาก ประกอบกับถนนเส้นนี้มีประชาชนหลายหมู่บ้านที่ใช้  
สัญจร ขอขอบคุณท่านนายกที่ได้พิจารณางบประมาณในการแก้ไขปัญหาความ  
เดือนร้อน และขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา
- ประธานสภา อบต. : **โครงการที่ ๕**  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกจากพัฒนา หมู่ที่ ๑๗ เส้น  
โสกจาน-หัวเขา งบประมาณ ๓๐๕,๐๐๐ บาท
- นายสุพจน์ ใจบุญ : ถนนเส้นดังกล่าวเป็นการเชื่อมต่อระหว่างบ้านโสกจาน หมู่ ๑๗ และ บ้านหัวเขา  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๗ หมู่ ๑๓ ซึ่งเป็นถนนที่ได้รับความเสียหายจากฝนตกหนักทุกปี เนื่องจากถนนต่ำกว่า  
พื้นที่เกษตรกรรม ทำให้น้ำไหลแรงและกัดเซาะถนนพังเสียหาย ทั้งนี้ได้รับ  
งบประมาณในการซ่อมแซมหินคลุก แต่เมื่อฝนตกน้ำพัดหินคลุกและทำให้ถนนขาด  
ประชาชนสัญจรลำบากโดยเฉพาะในฤดูฝน ขอขอบคุณท่านนายกที่ได้พิจารณา  
งบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน และขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา
- ประธานสภา อบต. : **โครงการที่ ๖**  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ ซอย  
ดอนอ้อ งบประมาณ ๓๐๕,๐๐๐ บาท
- นางสุนารี สวัสดิ์ : สำหรับถนนเส้นดังกล่าวนี้มีประชาชนใช้สัญจรจำนวนมาก สภาพปัจจุบันมีความ  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘  
ชำรุดหลายจุดและไม่เสมอที่เกิดจากการน้ำที่ไหลกัดเซาะ อีกทั้งหากฝนตกแรง ทำ  
ให้ถนนขาด เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าชาวบ้านได้นำรถเกรตมาปรับถนน  
ให้พอที่จะสัญจรไปมาได้ ดังนั้นหากได้ดำเนินการจะเป็นเชื่อมต่อกับถนนคอนกรีตที่  
ลงไปยังทางกลับรถถนนมิตรภาพได้ ไม่ต้องขั้รถยกอื่นครเพิ่มความปลอดภัย  
ขอขอบคุณท่านนายกที่ได้พิจารณางบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน
- ประธานสภา อบต. : **โครงการที่ ๗**  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๙ คุ่มหิน  
ลาด งบประมาณ ๔๕๙,๐๐๐ บาท
- นางสมหมาย บุรณ์โสภา : ถนนเส้นดังกล่าวเป็นเส้นหลักในการเดินทางเข้าออกของคุ่มหินลาด เมื่อมีฝนตก  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๘  
หนักจะไม่สามารถสัญจรได้ มีสภาพเป็นหลุมลึก และมีคร้วเรือนที่อาศัยอยู่ประมาณ  
๒๐ หลังคาเรือน ได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างมาก ต้องขอขอบคุณท่านนายกที่ได้  
พิจารณางบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชน
- ประธานสภา อบต. : **โครงการที่ ๘**  
โครงการวางท่อส่งน้ำประปาดิบหมู่บ้าน บ้านหนองม่วง หมู่ ๕ งบประมาณ  
๔๘๐,๐๐๐ บาท

สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการวางท่อจากหนองปลาชิวไปยังบ่อผลิตน้ำประปาหลังวัด ซึ่งเดิมนั้นจะใช้การสูบน้ำของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๕ มาทำการสูบน้ำ ซึ่งใช้งบประมาณสูงพอสมควรต่อครั้ง หากได้ดำเนินโครงการนี้จะช่วยประหยัดงบประมาณและสามารถใช้งานได้ตลอด ทั้งนี้ ขอให้กองช่างได้ลงพื้นที่ดูตอนที่ได้มีการวางท่อ เนื่องจากระบบกาวหลุดเบื้องต้นได้แก้ไขโดยการนำไม้ไปค้ำยันไว้ เพื่อระบบกาวหลุดจะทำให้น้ำไหลออกหมดได้ เพราะบ่อหนองปลาชิวอยู่สูง ขอขอบคุณท่านผู้บริหารที่ได้นำโครงการเข้าพิจารณา

ประธานสภา อบต.

: **โครงการที่ ๙**

โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในตำบลมะเกลือเก่า งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

นายก อบต.

: เป็นโครงการในการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ที่จะให้มีมาตรฐานกว่าที่ได้ดำเนินการไปก่อนเพื่อให้สามารถใช้งานได้นาน โดยจะพิจารณาติดตั้งในเส้นทางที่เป็นจุดเสี่ยงที่รถขนาดเล็กวิ่งผ่าน เพื่อเพิ่มความปลอดภัย หากหมู่บ้านใดเห็นควรที่จะติดตั้งในจุดเสี่ยงสามารถแจ้งเข้ามาได้ เพื่อพิจารณา

ปลัด อบต.

: สำหรับไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์จะได้มาตรฐานของกรมทางหลวง พร้อมติดตั้ง มีการรับประกันอย่างน้อย ๒ ปี เพื่อให้การใช้งานคงทนและลดภาระในการซ่อมแซม

ประธานสภา อบต.

: **โครงการที่ ๑๐**

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกทางหลวง ๒๔ - บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๔๗๑,๐๐๐ บาท

นายก อบต.

: เป็นโครงการปรับปรุงถนนลาดยางจากปากทางถนนสาย ๒๔ เข้ามาบ้านหนองม่วง ที่เชื่อมในหลายหมู่บ้านจนถึงแยกบ้านหนองชาด หมู่ ๑๔ ซึ่งปัจจุบันมีความชำรุดหลายจุด โดยให้กองช่างได้สำรวจและประมาณการค่าใช้จ่าย หากดำเนินการปรับปรุงแล้วจะมีประชาชนจะมีถนนสัญจรสะดวก ช่วยลดอุบัติเหตุได้

ประธานสภา อบต.

: **โครงการที่ ๑๑**

โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว บ้านคำไฮ หมู่ที่ ๑๕ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท

นายยอดขวัญ เนียมสูงเนิน  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๕

: ปัจจุบันหอกระจายข่าวทั้ง ๒ ตัว ใช้งานได้ หากจะเป็นปรับปรุงระบบเสียงตามสาย จะดีหรือไม่

นายก อบต.

: สำหรับโครงการนี้จะดำเนินการต่อลำโพงออกไปด้านบนและด้านล่างของหมู่บ้าน ก็จะคล้ายกับระบบเสียงตามสาย

ปลัด อบต.

: ขอเพิ่มเติมรายละเอียดในโครงการให้มีความครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน เนื่องจากการดำเนินการจะต้องเพิ่มรายละเอียดต่างๆ ให้ครบ

- ประธานสภา อบต. : **โครงการที่ ๑๒**  
โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย บ้านหนองซาด หมู่ ๑๔ งบประมาณ ๙๕,๐๐๐ บาท
- นายคณัย แรมกลาง  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๔ : ปัจจุบันระบบเสียงตามสายของหมู่บ้านยังไม่ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ทำให้ประชาชนบางส่วนไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ได้ประชาสัมพันธ์ ทำให้เกิดปัญหาการรับทราบข่าวสาร ความเข้าใจที่คาดเคลื่อนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ หากได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวนี้จะเกิดประโยชน์และประชาชนได้รับทราบข่าวสารทั่วถึงขอบคุณท่านนายกที่ได้พิจารณางบประมาณในครั้งนี้
- ปลัด อบต. : สำหรับโครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว บ้านคำไฮ หมู่ที่ ๑๕ และ โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย บ้านหนองซาด หมู่ ๑๔ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจะขอ นำผู้รับจ้าง ก่อสร้าง สำรวจพื้นที่ในการเดินสายให้มีความครอบคลุมมากที่สุดเพื่อป้องกันความผิดพลาด หากจะสำรวจเมื่อใดนั้นจะแจ้งท่านสมาชิกสภา อบต. และ ผู้ใหญ่บ้านร่วมสำรวจ อีกครั้งหนึ่ง
- ประธานสภา อบต. : **๑๓. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง**  
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง งบประมาณ ๑๔๙,๒๐๐ บาท
- หัวหน้าสำนักปลัด : สำหรับการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเป็นนโยบายของท่านนายก เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนตำบลมะเกลือเก่าให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจุดที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านและระหว่างตำบล ซึ่งมีพื้นที่ที่ได้ดำเนินการแล้ว ได้แก่ บ้านหนองไม้ตาย บ้านวังรางน้อย บ้านหนองม่วง และที่จะดำเนินการต่อคือ บ้านหนองเบน จำนวน ๒ จุด ที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างตำบลมะเกลือเก่าและตำบลหนองตะไค้ โดยจุดแรกจะติดตั้งบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเบน ซึ่งมีโรงเรียน วัดตั้งอยู่ รวมถึงเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างตำบล และ จุดที่สองเป็นบริเวณแยก รพ.สต.ปลายราง บ้านหนองหลักพันหมู่ ๑๒ ส่วนพื้นที่อื่นๆ จะพิจารณางบประมาณในการติดตั้งให้ครบและครอบคลุมให้เร็วที่สุด
- นายก อบต. : ขอเพิ่มเติมสำหรับสถานที่ในการจัดเก็บอุปกรณ์เก็บข้อมูลจำเป็นต้องเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัย ในส่วนนี้จัดเก็บไว้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเบน และ รพ.สต. ปลายราง
- ประธานสภา อบต. : **๑๔. รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง**
- นายก อบต. : ตามที่ได้ชี้แจงขั้นต้น ปัจจุบันภารกิจ อบต.มีเพิ่มขึ้น ในการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ทำให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. เจ้าหน้าที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่หลายคน ปัจจุบันได้ใช้รถยนต์ของ อบต. ที่เป็นรถกระบะ เดินทางรับส่ง ซึ่งต้องใช้จำนวนหลายคัน ทำให้การปฏิบัติงานอื่นต้องชะงักไป จึงได้เสนอจัดซื้อรถตู้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และมีรถเพียงพอต่อการปฏิบัติงานอื่น โดยรถยนต์คันนี้

- อยู่ในความดูแลของสำนักปลัด ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่กำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม งบประมาณ ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท
- ปลัด อบต. : สำหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง หรือรถตู้ ใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-bidding เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
- ประธานสภา อบต. : สำหรับเรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีท่านใดต้องการจะสอบถามเพิ่มหรือไม่
- ที่ประชุม : ไม่มี
- ประธานสภา อบต. : ขอให้ที่ประชุมสภาได้มีมติในการอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามลำดับ
- ประธานสภา อบต. : **๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**  
งานก่อสร้าง  
งบลงทุน  
หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ  
**โครงการที่ ๑**  
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาบด คสล. พร้อมงานขุดลอกรางน้ำเดิม บ้านมะเกลือเก่า หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
- มติที่ประชุม : **ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเป็นเอกฉันท์**
- โครงการที่ ๒**  
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาบด คสล. พร้อมงานขุดลอกรางน้ำเดิม บ้านมะเกลือเก่า หมู่ ๒ งบประมาณ ๔๗๐,๐๐๐ บาท
- มติที่ประชุม : **ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเป็นเอกฉันท์**
- โครงการที่ ๓**  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองขาด-บ้านห้วยไผ่ หมู่ที่ ๑๐ (ช่วงวัดห้วยไผ่) งบประมาณ ๓๓๗,๐๐๐ บาท
- มติที่ประชุม : **ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเป็นเอกฉันท์**
- โครงการที่ ๔**  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ ซอยบ้านผู้ใหญ่ทับทิม งบประมาณ ๒๔๙,๐๐๐ บาท
- มติที่ประชุม : **ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเป็นเอกฉันท์**
- โครงการที่ ๕**  
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโสกจากพัฒนา หมู่ที่ ๑๗ เส้นโสกจาน-หัวเขา งบประมาณ ๓๐๕,๐๐๐ บาท
- มติที่ประชุม : **ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเป็นเอกฉันท์**

โครงการที่ ๖

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือเก่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ ซอย  
ดอนอ้อ งบประมาณ ๓๐๕,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเป็นเอกฉันท์

โครงการที่ ๗

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเกลือเก่าสามัคคี หมู่ที่ ๑๙ คุ้มหิน  
ลาด งบประมาณ ๔๕๙,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเป็นเอกฉันท์

๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบลงทุน

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการที่ ๘

โครงการวางท่อส่งน้ำประปาดิบหมู่บ้าน บ้านหนองม่วง หมู่ ๕ งบประมาณ  
๔๘๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเป็นเอกฉันท์

โครงการที่ ๙

โครงการติดตั้งโคมไฟแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในตำบลมะเกลือเก่า  
งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเป็นเอกฉันท์

๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบลงทุน

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการที่ ๑๐

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกทางหลวง ๒๔ - บ้าน  
หนองม่วง หมู่ที่ ๕ งบประมาณ ๔๗๑,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเป็นเอกฉันท์

โครงการที่ ๑๑

โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าว บ้านคำไฮ หมู่ที่ ๑๕ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเป็นเอกฉันท์



โครงการที่ ๑๒

โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย บ้านหนองซาด หมู่ ๑๔ งบประมาณ ๙๕,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเป็นเอกฉันท์

๔) แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน

หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

๑๓. ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง

ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง งบประมาณ ๑๔๙,๒๐๐ บาท

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเป็นเอกฉันท์

๕) แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน

หมวด ค่าครุภัณฑ์

ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๑๔. รถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง

รถโดยสาร(ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง งบประมาณ ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมเป็นเอกฉันท์

นายก อบต.

: ขอขอบคุณท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ที่ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมทั้ง ๑๔ รายการ ต่อจากนี้จะได้มอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการต่อไป เพื่อประโยชน์ของราชการและประชาชนตำบลมะเกลือเก่า โดยการดำเนินการทุกขั้นตอนจะดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับงบประมาณที่ได้ขออนุมัติจ่ายขาดสะสมในวันนี้ จำนวน ๕,๒๐๘,๒๐๐ บาท จากงบประมาณเงินสะสมที่สามารถจ่ายได้ทั้งสิ้น ๙,๓๔๔,๗๖๙.๖๖ บาท คงเหลืองบประมาณ ๔,๑๓๖,๕๖๙.๖๖ บาท หากมีเรื่องจำเป็นเร่งด่วนสามารถขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจากยอดคงเหลือได้

ที่ประชุม

: รับทราบ

ประธานสภา อบต.

: ๕.๕ เรื่อง แจ้งการใช้พื้นที่ของโรงเรียนวังรางพิทยาคม

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มีหนังสือที่ นม ๕๑๐๐๘.๐๑/๑๕๐๗๗ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้ขอแจ้งการใช้พื้นที่ทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ของโรงเรียนวังรางพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสูงเนิน ตำบลมะเกลือเก่า

อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ ๔๐ ไร่ – งาน – ตารางวา ซึ่งมีระยะเวลาในการขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งบริเวณดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า เพื่อให้การขอใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา

นายก อบต. : ด้วยพื้นที่ส่วนหนึ่งของโรงเรียนวังรางพิทยาคม เป็นพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติ ดังนั้น จึงต้องทำเรื่องขอให้พื้นที่ตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวด ๑ การขอและการใช้พื้นที่ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้ยื่นเอกสาร ซึ่งส่วนหนึ่งคือหลักฐานการแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ทราบ จึงขอให้แจ้งที่ประชุมสภาได้รับทราบการขอใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติของโรงเรียนวังรางพิทยาคม

ประธานสภา อบต. : ขอมติที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒** : **เรื่อง อื่นๆ**

ประธานสภา อบต. : สำหรับในวาระนี้หมู่บ้านที่มีปัญหาความเดือดร้อน ขอให้แจ้งในวาระนี้

นายจรัส มาสูงเนิน : ๑) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนเส้นหลังเวทีมวย-ถนนมิตรภาพ เนื่องจากชำรุดหลายจุด

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑

๒) ติดตามการติดตั้งตะแกรงท่อระบายน้ำ บริเวณสามแยกประปา เนื่องจากได้แจ้งในที่ประชุมสภาหลายครั้ง

ผอ.กองช่าง : สำหรับถนนเส้นหลังเวทีมวย-ถนนมิตรภาพ ได้ของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ อยู่ระหว่างการพิจารณา เบื้องต้นให้หมู่บ้านได้ทำหนังสือมายัง อบต. เพื่อที่จะเสนอผู้บริหารได้พิจารณาขออนุมัติดำเนินการ เกรด บด อัด ส่วนตะแกรงท่อระบายน้ำนั้น จะได้จัดซื้อเหล็กเส้นมาเชื่อมเป็นฝาตะแกรง

นายก อบต. : สำหรับเรื่องโครงการที่ของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ได้เข้าระบบเรียบร้อยแล้ว โดยจะประชุมในช่วงเดือนสิงหาคมหากได้รับอนุมัติ

งบประมาณในช่วงปลายปีจะสามารถดำเนินการได้ทันที ซึ่งถ้าหากเราได้ดำเนินการ  
ทำโครงการซ่อมแซมไปอาจจะเกิดความซ้ำซ้อนและอยู่ในห่วงประกันสัญญา ทำให้  
ไม่สามารถดำเนินการโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนได้ ขอเบื้องต้นขอให้ทางหมู่บ้าน  
ได้หารือกัน

- นางธัญสิณี อมรพรหม  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ :
- ๑) สอบถามความคืบหน้าโครงการถนนหัวไร่ปลายนา เนื่องจากถนนเส้นไปวังเณร-  
แยกบ้านเหล่า สูงเนิน เดินทางลำบากอย่างมาก
  - ๒) ตามที่หมู่ ๒ ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนเก่าเส้นข้างโรงสีเอโกพัฒนา พบว่ามีที่ดิน  
สาธารณะประมาณ ๔ ไร่ ขอให้อบต.ตรวจสอบ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
  - ๓) ขอสนับสนุนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับบ้านเรือนประชาชนที่อาศัยอยู่หลัง  
วังเณร เนื่องจากมีผู้พิการและผู้สูงอายุอาศัยอยู่
- นายทวีศักดิ์ ขุนสูงเนิน  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ :
- ๑) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมเครื่องขยายเสียงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน  
ชำรุด
  - ๒) หมู่บ้านต้องการเปลี่ยนจากประปาหมู่บ้านเป็นประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งปัจจุบัน  
ระบบประปาหมู่บ้านเป็นระบบน้ำดิบที่สูบขึ้นมาจากลำตะคอง วังควาบอย ที่ใช้ไม่มี  
ระบบกรองน้ำทำให้น้ำไม่สะอาด
- นายก อบต. :
- สำหรับเรื่องประปาหากจะเปลี่ยนเป็นประปาส่วนภูมิภาคจะต้องใช้งบประมาณ  
หลายล้านบาท เบื้องต้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาประสานกองช่างให้ทำระบบกรอง  
น้ำ มีคลอรีนฆ่าเชื้อ และสารส้ม เพื่อช่วยให้น้ำสะอาด
- นายทวีศักดิ์ ขุนสูงเนิน  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ :
- เบื้องต้นได้ประสานไปยังการประปาส่วนภูมิภาคและให้มาปรึกษากับ อบต. โดยการ  
ประปาจะสำรวจพื้นที่และจะให้ อบต. สนับสนุนงบประมาณร้อยละ ๒๐
- นายก อบต. :
- หากเป็นไปตามที่ประปาได้แจ้งมาถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เบื้องต้นต้องสอบถาม  
รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา
- ปลัด อบต. :
- ตามที่หมู่บ้านได้ต้องการจะใช้ประปาส่วนภูมิภาค หมู่บ้านต้องทำการประชุม  
คณะกรรมการผู้ใช้น้ำหมู่บ้านโดยเชิญหัวหน้าฝ่ายเขตของการประปาส่วนภูมิภาค  
โดยเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งรายละเอียดการดำเนินการ ค่าใช้จ่าย เรื่องมาตรวัดน้ำ  
จากนั้นต้องจัดประชุมผู้ใช้น้ำในหมู่บ้าน และได้มีมติที่ประชุมให้ออนระบบประปา  
หมู่บ้านให้เป็นของอบต. จากนั้น อบต. นำเข้าที่ประชุมสภาฯ เพื่อให้ออนระบบประปา  
ให้เป็นของประปาส่วนภูมิภาค โดยจะเชิญเจ้าหน้าที่จากการประปาเข้าร่วมประชุม  
ชี้แจงการรับโอนระบบประปาส่วนภูมิภาค ส่วนที่ให้ อบต. อุดหนุนจะเป็นการต่อ  
ท่อเมนใหญ่ ก็คือร้อยละ ๒๐ ที่แจ้งมา ในส่วนของ อบต. จะต้องทำการเพิ่ม  
โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นและสภา อบต. ได้เห็นชอบ
- นางวิภาวี โตสูงเนิน  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ :
- ๑) ขอความอนุเคราะห์ถนนหินคลุก ซอยสามหมอบ
  - ๒) ขอความอนุเคราะห์ประสานทางหลวงซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง (โคมเหลือง) ที่  
ดับตั้งแต่แยกทางเข้าบ้านหนองม่วง – หน้าวัดบ้านหนองไม้ตาย

- ประธานสภา อบต. : สำหรับถนนหินคลุก ซอยสามหมอ ที่ได้เปลี่ยนจากโครงการขยายเขตไฟฟ้า ซึ่งบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ แล้ว ได้ดำเนินการการแน่นอน
- นายนวม เมินขุนทด : ๑) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนเส้นหลังวัด บริเวณบ่อประปาหรือเส้นหลังวัด  
สมาชิกรัฐสภา อบต. หมู่ที่ ๕ เนื่องจากชำรุดอย่างหนัก การเดินทางลำบาก
- ๒) ขอสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อซ่อมแซมถนนเส้นเชื่อมต่อกถนนคอนกรีตกับถนนลาดยาง ระยะทาง ๑๕ เมตร โดยจะชาวบ้านจะดำเนินการเอง
- ๓) ซ่อมแซมถนนเส้นแยกนายนายกุล ที่ได้ดำเนินการแล้วแต่ยังเหลือระยะทาง ๒๐ เมตร หากเข้าสู่ฤดูฝนเกรงว่าน้ำอาจจะท่วมได้
- นายสมพงษ์ พลอยเพชร : ๑) ขอขยายไฟฟ้าให้กับครัวเรือนประชาชน ๖-๗ ครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ บริเวณ  
สมาชิกรัฐสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ซอยข้างโรงเรียนวังรางพิทยาคม และบริเวณฝายน้ำล้น มีบ้านเรือนประชาชน ๔ ครัวเรือน ปัจจุบันชาวบ้านได้ต่อสายไฟฟ้าชั่วคราวไปใช้ในครัวเรือน
- ๒) การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากฝายลูกที่ ๒ ได้มีระบายน้ำออก เพื่อรอการขุดลอกจากหน่วยทหาร จึงขอให้ดำเนินการเป่าล้างบ่อบาดาลเพื่อให้ใช้ได้ตามปกติ ตามจุดดังนี้ ๑. ฝายน้ำประปา ๒. โรงเรียนวังรางพิทยาคม ๓. วัดวังรางใหญ่
- ๓) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนเส้นบ้านนายสนิท อุสูงเนิน -เส้นทางไปบ้านหัวเขา หมู่ ๑๓ ซึ่งชำรุดอย่างมาก รถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร
- ๔) การจัดเก็บขยะของบ้านวังรางใหญ่ ที่จะมีแผนในการจัดเก็บ จะทำการลงประชุมประชาคมเมื่อใดและขอให้กองสาธารณสุขฯ ได้ร่วมประชุมชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบ
- ๕) การจัดการปัญหาสุนัขจรจัดภายในหมู่บ้าน
- ๖) ขอเพิ่มเติมจุดกระจายข่าวไปยังคุ้มปากดง ระยะทาง ๗๐๐ เมตร
- ๗) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสนามกีฬาฟุตบอล ของโรงเรียนบ้านวังรางใหญ่
- ๘) การเพิ่มโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้กับครัวเรือนประชาชนในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- นายก อบต. : ๑) เรื่องไฟฟ้าขยายเขตได้ตั้งในข้อบัญญัติให้กับทุกหมู่บ้าน แต่หากมีการใช้งบประมาณขยายเขตไฟฟ้าไปแล้ว ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอที่จะดำเนินการ เห็นควรว่าหมู่บ้านจะต้องเสนอเข้าไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณที่ปีถัดไป และให้ระบุจุด ระยะทาง รายละเอียดให้ครบถ้วน
- ๒) เรื่องภัยแล้งขอแจ้งให้สำนักปลัดได้ลงพื้นที่สำรวจบ่อบาดาลทุกหมู่บ้าน เพื่อเป็นข้อมูลในการเป่าล้าง และซ่อมแซมให้ทันก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูแล้ง
- ๓) เรื่องการจัดเก็บขยะของบ้านวังรางใหญ่ ได้ทำการลงประชาคมมาแล้ว ๒ รอบ ซึ่งชาวบ้านยังต้องการที่เข้าร่วมโครงการไม่ทุกครัวเรือน เบื้องต้น อบต.ได้จะทำการลงประชาคมอีกครั้งขอความร่วมมือมายังท่านสมาชิกสภา อบต. ผู้ใหญ่บ้านให้ประชาชนได้เข้าร่วมประชาคมและมีมติที่จะเข้าร่วมโครงการ สำหรับจะเข้า

ประชาชนวันใดนั้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หรือหากทางหมู่บ้านมีความพร้อมให้แจ้งมาที่กองสาธารณสุข อบต.มะเกลือเก่าได้

- ๔) ในเรื่องการแก้ไขปัญหากล้วยแล้ง โครงการขุดลอกจากสำนักงานพัฒนาภาค ๕ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ดำเนินจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณทางหมู่บ้านที่ได้ปรับพื้นที่เพื่อความสะดวกในการขุดลอก
- ผอ.กองช่าง : ในเรื่องการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสนามกีฬาฟุตบอล ของโรงเรียนบ้านวังรางใหญ่ เนื่องจากเป็นพื้นที่ของโรงเรียนซึ่งเป็นหน่วยราชการไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ นอกจากเป็นที่สนามกีฬาประจำหมู่บ้านที่เป็นสาธารณะ อบต.สามารถที่จะดำเนินการได้
- ประธานสภา อบต. : ในประเด็นนี้ที่ท่านสมพงษ์ได้แจ้ง คือ ไฟฟ้าแสงสว่างที่ติดตั้งยังสนามกีฬาโรงเรียน หลอดไฟเอียงไม่ส่องมาที่สนาม จึงจะให้รถกระเช้ามาปรับหลอดไฟให้ส่องเข้ามาสนามกีฬา
- นายบุญเรือง ละมุดตะคุ  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ : ๑) ขอประมาณดำเนินการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง ๑๐๐ เมตร ที่เหลือจากที่ดำเนินการมาแล้ว ๘๕ เมตร เส้นทางไปฝายน้ำล้น  
๒) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมลำโพง (ฮอร์น) ชำรุด จำนวน ๒ ตัว ซอยขนมจีน
- นายศิริวงศ์ พบพิมาย  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ : ๑) ขอขอบคุณนายก อบต. ได้อนุมัติงบประมาณซ่อมแซมถนนเส้นบ้านหนองเบน – บ้านหนองหลักพัน ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
๒) ขอความอนุเคราะห์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่านำประปาหมู่บ้านมาบริหารจัดการ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เนื่องจากหมู่บ้านได้ประสบปัญหาการบริหารจัดการประปา  
๓) ขอขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน  
๔) ของบประมาณในก่อสร้างถนนคอนกรีตต่อจาก รพ.สต.ปลายราง ไปยังเส้นบ้านผู้ใหญ่บ้าน ระยะทาง ๗๐ เมตร
- นายธนกร พลศรี  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ : ๑) ขอขอบคุณท่าน นายก อบต. ที่ได้จัดสรรงบประมาณโครงการ เรื่องถนนทำให้มีความสะดวกในการสัญจร ได้แก่ เส้นคุ้มบ้านน้อย เส้นทางบ้านวังรางน้อยไปทุ่งสะแบง ตำบลมะเกลือใหม่ เส้นไปวัดเขาขาด  
๒) ขอความอนุเคราะห์งบประมาณจัดซื้อคอนกรีต จำนวน ๒๐ คิว และเหล็ก เพื่อทำถนนขอยข้ามวัดทางไปบ้านนางอำไพ ข้างကျေးရွာ เหลือระยะทาง ๒๐ เมตร และนายสกลิต งามมะเรียง เหลือระยะทาง ๓ เมตร เนื่องจากประชาชนได้รับความลำบากในการสัญจร ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว  
๓) ขณะนี้ได้ประสบปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน เนื่องจากน้ำไม่ไหลทุกวัน ทำให้ชาวบ้านไม่จ่ายค่าน้ำประปา ๒ หลัง จึงต้องการให้ทาง อบต. ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ได้เจรจากับบ้านทั้ง ๒ หลังนี้ให้เข้าใจ และในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จะขอโอนระบบประปาหมู่บ้าน ให้กับทาง อบต.ได้นำไปบริหารจัดการ

- ๔) ขอความอนุเคราะห์ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยนายยนต์ ฉะอวยพิมาย และนางรวย รักตลาด ที่เบื้องต้นได้ประสานไปยังการไฟฟ้าและได้มีการชำระค่าใช้จ่ายแล้ว แต่ยังไม่ได้นำดำเนินการ ซึ่งล่วงเลยมาเป็นเวลานานแล้ว
- นายสรสิทธิ์ จรรย์จันทร์ : ๑) ขอขอบคุณท่านนายก อบต. ที่ได้ประสานงานงบประมาณสำหรับถนนคอนกรีต  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐ เส้นหน้าวัด
- ๒) ขอสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ปูน ทราย ในการทำถนนเส้นหน้าบ้านนายดอน โดยชาวบ้านจะดำเนินการเอง
- ๓) ขอสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สังกะสี ตะปู ไม้ ในการซ่อมแซมศาลาหมู่บ้าน (ศาลา ๑๒ สิงหาคม) ที่ชำรุด โดยชาวบ้านจะดำเนินการเอง
- ๔) ขอสนับสนุนหินคลุก จำนวน ๒ พ่วง ในการซ่อมแซมทางขึ้นวัดเนื้อนาบุญ และถนนเส้นบ้านนางซ้อย เส้นติดต่อกับตำบลตะขบ จำนวน ๒ พ่วง
- ๕) ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบระบบเสียงตามสาย เนื่องจากมีบางจุดที่ยังไปไม่ถึง
- นายบรรจบ ชัยบุรี : ๑) เนื่องด้วยประปาอ่างเก็บน้ำได้มีหมู่บ้านที่ใช้น้ำ จำนวน ๔ หมู่บ้าน ปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำได้ลดลง เก่งกว่าน้ำอาจจะไปไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ขอให้ผู้บริหารได้เร่งดำเนินการขุดเจาะและเป่าล้างบ่อบาดาลเพื่อช่วยเหลือภัยแล้งที่จะมาถึง
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑
- ๒) ขอความอนุเคราะห์หินคลุกในถนนเส้นคุ้มคลองแคน และคุ้มหนองเลาโน่
- นายสายัน ดุงสูงเนิน : ๑) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้านดับหลายจุด  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒
- ๒) ขอความอนุเคราะห์สารส้ม คลอรีน เนื่องจากหมู่บ้านได้เปลี่ยนมาใช้ระบบประปาบ่อน้ำ ซึ่งเดิมนั้นใช้ระบบประปาบาดาลซึ่งสูบน้ำไม่ขึ้น
- ๓) ขอความอนุเคราะห์เป่าล้างบ่อบาดาล
- ๔) เสนอให้มีการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประปาบาดาลเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
- ๕) การตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือหมู่บ้านที่ประสบปัญหาค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอในการบริหารประปาหมู่บ้าน
- นายสงว งามมะเรียง : ๑) ขอขอบคุณท่านนายก อบต.และกองช่างที่ได้อนุมัติงบประมาณถนนคอนกรีต  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓ เสริมเหล็กของหมู่บ้านซึ่งดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ๒) ติดตามเรื่องขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างที่ได้แจ้งต่อสภา และมีหนังสือแจ้งมายัง อบต. แล้ว
- ๓) ติดตามเรื่องที่ดินสร้างที่ทำการ อบต.
- นายदनัย แรมกลาง : ๑) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน ดับ ๔ จุด  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔
- ๒) ขอสนับสนุนรถน้ำ จำนวน ๑ คัน ส่งให้กับครัวเรือนประชาชนที่ประสบภัยแล้ง
- ๓) ขอความอนุเคราะห์ปรับเกรดบดอัดเส้นทางคุ้มหนองจะบก-บุญร่วมฟาร์ม

- นายยอดขวัญ เนียมสูงเนิน  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕
- : ๑) ขอความอนุเคราะห์หินคลุก เพื่อซ่อมแซมถนนหัวไร่ปลายนาช่วงสองข้างทาง  
ข้างละจำนวน ๒ พวง เส้นบ้านผู้ใหญ่ตอกดิน และเส้นบ้านนางสำเนียง  
๒) ซ่อมแซมถนนคอนกรีตช่วงบ้านนางพิณเชื่อมต่อถนนลาดยาง ระยะทางประมาณ  
๕ เมตร ที่ได้ขุดท่อน้ำประปาและนำดินมาถมไว้ ทำให้รถวิ่งสัญจรลำบาก  
๓) การบริหารจัดการน้ำประปา อ่างเก็บน้ำ ที่ได้ใช้ร่วมกันหลายหมู่บ้าน ซึ่งคาดว่าจะ  
ส่งสามารถส่งน้ำได้ไม่เกิน ๔ เดือน อาจทำให้หมู่ ๑๕ และ หมู่ ๗ ไม่มีน้ำใช้ ขอให้  
กองช่างได้ตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไข เบื้องต้นได้หารือกับผู้ใหญ่เสนอให้มีการ  
วางท่อใต้ผิวดิน เป็นลักษณะท่อคู่  
๔) ขอให้เร่งดำเนินการโครงการขุดลอกคลองเปียงเบนน้ำ เนื่องจากเป็นช่วงฤดูแล้ง  
หากเข้าสู่ฤดูฝนจะได้มีน้ำไหลเข้าคลอง
- นายประเสริฐ เกื้อนพิมาย  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖
- : ๑) ขอความอนุเคราะห์ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงทวี ระยะทาง ๑๐๐  
เมตร  
๒) ขอหินคลุก จำนวน ๓ พวง เส้นทางไปยังวัดป่าโนนสมบูรณ์  
๓) ขอแจ้งสถานการณ์น้ำที่ใช้ผลิตประปาหมู่บ้าน ปริมาณน้ำเหลือร้อยละ ๕๐ ของ  
บ่อน้ำผลิตประปา
- นายสุพจน์ ใจบุญ  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๗
- : ๑) ขอความอนุเคราะห์หินคลุกและปรับเกรด ถนนเส้นคลองอีสานเขียว ช่วงฟาร์ม  
วัว  
๒) ขอความอนุเคราะห์หินคลุก และปรับเกรด ถนนเส้น ฟาร์มกীরติ ช่วงต่อถนน  
คอนกรีต เนื่องจากเป็นดินทราย เดินทางลำบาก
- นางสุนารี สวัสดิ์  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๘
- : ๑) ขอขอบคุณท่านนายก อบต. และ หัวหน้าสำนักปลัด ที่ได้อนุเคราะห์ถังน้ำเพื่อ  
รองรับน้ำไว้ให้กับครัวเรือนประชาชนที่ขาดแคลนน้ำใช้เนื่องจากระบบประปาส่วน  
ภูมิภาคยังเชื่อมต่อไปไม่ถึง  
๒) ขอความอนุเคราะห์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒ จุด ช่วงบ้านนาย  
ประเสริฐ พูลสวัสดิ์ ช่วงบึงแรงดัน และ บริเวณปากซอยดอนอ้อ
- นางสมหมาย บุรณ์โสภา  
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๙
- : ๑) ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน คุ่มหลัก ๘ เหลือระยะทาง ๗๐ เมตร  
๒) ขอปรับเกรดถนนหินคลุก เส้นคุ่มหินลาด – บริษัท ๕๐๕  
๓) ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างคุ่มหินลาด ช่วงทางโค้งจำนวน ๒ จุด
- ปลัด อบต.
- : ๑) ขอชี้แจงในเรื่องการบริหารระบบประปา หากเป็นประปาหมู่บ้าน อบต.สนับสนุน  
งบประมาณในการช่วยเหลือไม่ได้ แต่หากเป็นประปาที่ได้งบประมาณเงินอุดหนุน  
เฉพาะกิจ ที่บริหารโดยหมู่บ้าน ที่ตรวจสอบจะมี ๔ หมู่ โดยหมู่บ้าน อบต. สามารถ  
ตั้งงบประมาณมาดำเนินการซ่อมแซมได้ โดยที่คณะกรรมการหมู่บ้านจะต้องชี้แจง  
สถานะการเงินว่ามีสภาพเป็นอย่างไร หากมีวัสดุ อุปกรณ์ ที่ชำรุด ที่มีงบประมาณไม่  
เพียงพอ จะสามารถของบประมาณมาที่ อบต. ได้ ในส่วนที่เป็นระบบประปาที่  
รพส.ได้ออนให้หมู่บ้านได้บริหารจัดการ อบต. ไม่สามารถที่จะสนับสนุนงบประมาณ  
ในการซ่อมแซมได้ ยกเว้นแต่ได้มีการโอนให้ อบต. เป็นทรัพย์สินของ อบต. โดยให้

กรรมการชุดเดิมเป็นผู้บริหารต่อไป ซึ่ง อบต.สามารถสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงการซ่อมแซม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘ ในส่วนนี้จะขอประชุมหารือกับหมู่บ้านที่มีระบบประปาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

- นายก อบต. : ในส่วนที่ อบต.ได้ก่อสร้างถังประปาแชนเปญ ถือเป็นทรัพย์สินของ อบต.ด้วยหรือไม่
- ปลัด อบต. : หากเป็นงบประมาณของ อบต.ดำเนินการก่อสร้างถือเป็นทรัพย์สินของ อบต.สามารถที่จะนำงบประมาณของ อบต.มาดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ หรือซ่อมแซม บำรุงรักษาได้
- ปลัด อบต. : ๒) ในส่วนเรื่องหอกระจายข่าวเป็นทรัพย์สินของหมู่บ้าน ไม่สามารถใช้งบประมาณของ อบต.ได้ แต่ได้มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๕๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ให้ดำเนินการสำรวจหอกระจายข่าวในหมู่บ้านว่ามีครบถ้วนทุกหมู่บ้าน สามารถใช้งานได้หรือไม่ หากไม่สามารถใช้งานได้ให้ อบต.ได้จัดหางบประมาณในการก่อสร้าง/ขยายหอกระจายข่าวให้ครบถ้วนกรณีหากพบว่าหอกระจายข่าวหมู่บ้านที่สามารถซ่อมแซมได้ หมู่บ้านไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซม ปรับปรุง ให้ดำเนินการจัดทำโครงการพร้อมรายละเอียดเสนอให้ อบต.พิจารณาตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสนับสนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนกรณีหมู่บ้านจะโอนทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลรักษาตามนัยข้อ ๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สามารถที่ใช้งบประมาณของ อบต. ในการดำเนินการซ่อมแซมหรือปรับปรุงได้ โดย อบต.จะลงทะเบียนไว้เป็นทรัพย์สินของ อบต.
- ๓) ในเรื่องการสรรหาที่ดินเพื่อสร้างที่ทำการ อบต. นั้น จะดำเนินการลงประชามหมู่บ้านพร้อมกันการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประมาณห้วงเดือนมีนาคม เมื่อได้มติจากหมู่บ้านแล้ว จะได้ดำเนินการในขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการ การสอบถามราคาประเมินแปลงที่ดิน ที่ดินที่อยู่ข้างเคียง ต่อไป
- ประธานสภา อบต. : ด้วยได้รับทราบจากท่านสุนารี แปลงที่ดินที่ที่เสนอพิจารณาในการสร้าง อบต. ลูกของเจ้าของที่ดินได้ทำการตรวจสอบแนวเขต แต่ไม่ทราบว่าผลการตรวจสอบแนวเขตเป็นอย่างไร มีคดีความหรือไม่ ขอฝากยังท่านรองประธานสภาได้ตรวจสอบและแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เพื่อไม่ให้มีปัญหาหากที่ประชุมได้มีมติในการจัดซื้อที่ดินแปลงดังกล่าว
- ประธานสภา อบต. : มีท่านใดต้องการจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่



นายก อบต.

: ๑) ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบายน้ำถนนยุทธศาสตร์ เส้นตำบลมะเกลือเก่า – บ้านเหล่า ตำบลสูงเนิน ซึ่งเดิมนั้นเป็นการวางท่อกลม ทำให้น้ำไหลระบายไม่ทันในช่วงฤดูฝน เป็นเหตุให้ไหลถนนได้ทรุดตัว และอาจจะเกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไปมาได้ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วจะสามารถระบายได้เร็วและมีปริมาณมากขึ้น ทำให้น้ำไม่มาล้นบริเวณห้วยน้ำมัน จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำไหลเข้าหมู่บ้านได้ในระดับหนึ่ง แต่น้ำอาจจะไหลไปท่วมพื้นที่ด้านหลังหมู่บ้านซึ่งต้องหาแนวทางในการแก้ไข โดยเบื้องต้นจะได้ประสานไปยังชลประทานเพื่อขอขุดระบายน้ำลงลำตะคอง และของบประมาณจากภายนอกมาดำเนินการ

๒) ขอฝากท่านปลัดได้เน้นย้ำในการจัดทำสรุปเรื่องปัญหาความเดือดร้อนในวาระที่ ๖ ของให้เร่งดำเนินการ โดยขอให้รายงานให้ผู้บริหารได้รับทราบในวันถัดไป เพื่อพิจารณาวางแผนและพิจารณางบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้รวดเร็วขึ้น

ประธานสภา อบต.

: มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ที่ประชุม

: ไม่มี

ประธานสภา อบต.

เมื่อไม่มีท่านใดจะเพิ่มเติม ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้าประชุมสภาเพื่อพิจารณาข้อราชการต่าง ซึ่งได้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และต้องขอขอบคุณผู้บริหาร ผอ.กอง เจ้าหน้าที่ที่ได้เข้าร่วมการประชุมและจัดเตรียมการประชุม หากการประชุมในครั้งนี้นำมาแสดงการกระทำใดที่เป็นการล่วงเกินทั้งกาย และวาจา ก็ขอภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย และต้องขอบคุณทุกท่านด้วยครับ ผมขอปิดประชุมครับ

ปิดการประชุม

: เวลา ๑๔.๐๐ น.

ลงชื่อ




ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายปิยะพงษ์ ตรีศักดิ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า


คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ



(นายประเสริฐ เกื้อนพิมาย)

ลงชื่อ



(นางธัญสินี อมรพรหม)

ลงชื่อ



(นางสาวอรุณช เสือเงิน)

(ลงนาม)

16.

ผู้รับรองรายงานประชุม

(นายนวม เมินขุนทด )

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า